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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

วันศุกร์ ที่ 13 สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา 09.30 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 

ผู้มาประชุม 
ล าดับ  ชื่อ – สกุล    ต าแหน่ง 
  ๑ นายศักดิ์ดา  อุปค า  ประธานสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  ๒ นายสมยศ  ไชยนันตา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
  ๓ นายนเรศน์  ถาวร  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
  ๔ นายธนกฤต  สัญญาเขื่อน  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
  ๕ นายชาญณรงค์  แสงบุญเรือง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
  ๖ นายเจริญ  ญาสิทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
  ๗ นายอนุพงษ ์ธิรินทอง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
  ๘ นายสวัสดิ์  สอนปิงค า  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
  ๙ นายสุชาติ  วงศ์สุวรรณ  รองประธานสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
๑๐ นายวสันติ์  ปราบพุทจา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๑๑ นายอาทิตย์  แสงบุญเรือง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
12 นายปริญญา  สุวรรณศร  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
13 จ่าสิบเอกแดนชัย  สันยาว  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ  ชื่อ – สกุล    ต าแหน่ง 
  ๑ นางอ าไพ  อวนศรี  นายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  2 นายถาวร  สืบคุณะ  รองนายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  3 นางเพลินพิศ  สองแคว  ผู้อ านวยการกองคลัง 
  4 นางสุภาภรณ์  นันทพันธ์  รองนายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  ๕ นางสมพร  สีเขียว  เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  ๖ นายสมศักดิ์  แสงบุญเรือง  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  ๗ นายทวิช  จ าปาวัน  ผู้อ านวยการกองช่าง 
  8 นายจิรัฏฐ์  ยารังษี  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
  9 นายสันทนา  ปันตอง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
10 นายเกียรติศักดิ์  เดชเดชะ  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
11 นางพิชชาภา  วงค์ค า  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
12 นางรัชนีย์  สุขประเสริฐ  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
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เริ่มประชุมเวลา  09.๓๐ น. 
 

จ.ส.อ.แดนชัย สันยาว  - เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลมาลงทะเบียนครบองค์ประชุม จึงขอ 
เลขานุการสภาเทศบาล  เรียนเชิญนายศักดิ์ดา อุปค า ประธานสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล เปิดการ

ประชุมสภา เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ ณ บัดนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  
นายศักดิ์ดา อุปค า  - เรียนท่านนายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล, ท่านคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาลฯ เทศบาล และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ในวันนี้ไม่มีเรื่องแจ้งให้ทราบครับ 
 

 - ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
- รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยวิสามัญ สมัย
ที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564  เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 
- รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยวิสามัญ สมัย
ที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2564  เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 
 

นายศักดิ์ดา อุปค า - จากรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ซึ่งมีรายงานการประชุม 
ประธานสภาเทศบาลฯ สภาให้รับรองอยู่สองสมัย ผมขอให้ท่านสมาชิกทุกท่านพิจารณาทีละสมัยประชุม 

เริ่มจาก สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 8 
กรกฎาคม 2564มีสมาชิกสภาท่านใดแจ้งขอแก้ไข/เพ่ิมเติมรายงานการประชุมหรือไม่
หากมี ให้ยกมือพ้นศรีษะและเสนอถ้อยค าที่ต้องการแก้ไข เพ่ิมเติม หรือ ตัดทอน 
ก่อนที่จะขอมติที่ประชุม 

 

  -  ที่ประชุมไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุม 
  -  เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมก่อนลงมติ 
 

จ.ส.อ.แดนชัย สันยาว  - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นฯ ข้อ ๗๖ 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ  ผมนับองค์ประชุมก่อนลงมติรับรองรายงานการประชุม อยู่ครบองค์ประชุม จ านวน  
  ๑2 เสียง (นับรวมประธานสภาเทศบาล) 

 

นายศักดิ์ดา อุปค า   - ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาเทศบาลฯ  - สมาชิกสภาท่านใดเห็นควร “รับรองรายงานการประชุม”     โปรดยกมือขึ้นครับ 
  - สมาชิกสภาท่านใด           “ไม่รับรองรายงานการประชุม”    โปรดยกมือขึ้นครับ   
 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564 เม่ือวันที่ 8 
กรกฎาคม 2564มติเอกฉันท์ ด้วยเสียง ๑1 เสียง, ไม่เห็นชอบ-ไม่มี-, งดออกเสียง 
๑ เสียง (ประธานสภาฯ) 
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นายศักดิ์ดา อุปค า - ต่อไปจะเป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่2  
ประธานสภาเทศบาลฯ ประจ าปี พ.ศ. 2564  เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564มีสมาชิกสภาท่านใดแจ้งขอ

แก้ไข/เพ่ิมเติมรายงานการประชุมหรือไม่หากมี ให้ยกมือพ้นศรีษะและเสนอถ้อยค า     
ที่ต้องการแก้ไข เพ่ิมเติม หรือตัดทอน ก่อนที่จะขอมติที่ประชุม 

 

  -  ที่ประชุมไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุม 
  -  เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมก่อนลงมติ 
 

จ.ส.อ.แดนชัย สันยาว  - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นฯ ข้อ ๗๖ 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ  ผมนับองค์ประชุมก่อนลงมติรับรองรายงานการประชุม อยู่ครบองค์ประชุม จ านวน  
  ๑2 เสียง (นับรวมประธานสภาเทศบาล) 

 

นายศักดิ์ดา อุปค า   - ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาเทศบาลฯ  - สมาชิกสภาท่านใดเห็นควร “รับรองรายงานการประชุม”     โปรดยกมือขึ้นครับ 
  - สมาชิกสภาท่านใด           “ไม่รับรองรายงานการประชุม”    โปรดยกมือขึ้นครับ   
 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2564  เม่ือวันที่ 15 
กรกฎาคม 2564มติเอกฉันท์ ด้วยเสียง ๑1 เสียง, ไม่เห็นชอบ-ไม่มี-, งดออกเสียง 
๑ เสียง (ประธานสภาฯ) 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่อง กระทู้ถาม (ถ้ามี) 
นายศักดิ์ดา อปุค า  - ในวาระนี้ไม่มีผู้ขอยื่นกระทู้ถามการจะยื่นกระทู้ถามจะต้องด าเนินการตามระเบียบ 
ประธานสภาเทศบาลฯ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๙๒ และข้อ ๙๔ โดยเคร่งครัด ดังนั้นจึงขอผ่าน
ระเบียบวาระนี้ไป 

  

  - ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องท่ีเสนอใหม่  
๔.๑ ญัตติการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ  เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  (วาระ ที่ ๑) 

นายศักดิ์ดา อุปค า - ด้วยสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ได้รับญัตติจากนายกเทศมนตรีต าบล- 
ประธานสภาเทศบาลฯ     ห้างฉัตรแม่ตาล เรื่อง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ซึ่งเป็นวาระที่ส าคัญของการท าหน้าที่ของสภาฯ ขอเชิญ
ท่านนายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาลเสนอหลักการและเหตุผลแห่งร่าง        
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 เพ่ือประกอบการ
พิจารณาของท่านสมาชิกสภาเทศบาลต่อไป 

 

นางอ าไพ อวนศรี - ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
นายกเทศมนตรีฯ   บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล จะได้

เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตร -    
แม่ตาลอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
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จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจน
หลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้ 

1. สถานะการคลัง 
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะ
การเงิน ดังนี้ 

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 26,444,292.17 บาท 
1.1.2 เงินสะสม จ านวน 59,494,293.43 บาท 
1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 9,543,746.85 บาท 
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้ เบิกจ่าย จ านวน 1 โครงการ รวม 

1,388,888.00 บาท 
1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 9 โครงการ รวม 798,612.00 บาท 

 

1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 0.00 บาท  
  

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2.1 รายรับจริง จ านวน 41,685,567.31 บาท ประกอบด้วย 

หมวดภาษีอากร     จ านวน     682,201.40  บาท 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  จ านวน     637,097.30  บาท 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    จ านวน     218,514.75  บาท 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จ านวน      0.00   บาท 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    จ านวน     544,642.73   บาท 
หมวดรายได้จากทุน    จ านวน          3,229.00  บาท 
หมวดภาษีจัดสรร     จ านวน 19,636,098.13  บาท 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป    จ านวน 19,963,784.00  บาท 

 

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จ านวน    7,565,660.00  บาท 
2.3 รายจ่ายจริง จ านวน 39,276,351.67 บาท ประกอบด้วย 
 งบกลาง      จ านวน 15,312,004.37  บาท 
 งบบุคลากร     จ านวน 14,093,719.00  บาท 
 งบด าเนินงาน     จ านวน   6,963,866.58  บาท 
 งบลงทุน     จ านวน   1,599,800.00  บาท 
 งบเงินอุดหนุน     จ านวน   1,306,961.72  บาท 
 งบรายจ่ายอื่น     จ านวน                 0.00  บาท 
2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 7,565,660.00 บาท 
2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ จ านวน 0.00 บาท 
2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท 
2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จ านวน 0.00 บาท    
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ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 

 
1.รายรับ 

รายรับ 
รายรับจริง ประมาณการ ประมาณการ 
ปี ๒๕๖3 ปี ๒๕๖4 ปี ๒๕๖5 

รายได้จัดเก็บเอง    
  หมวดภาษีอากร 682,201.40 910,000.00 750,000.00 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ  และ 
  ใบอนุญาต 

637,097.30 
 

668,700.00 
 

654,900.00 
 

  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 218,514.75 219,300.00 220,000.00 
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและ 
  กิจการพาณิชย์ 

0.00 0.00 280,000.00 
 

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 544,642.73 530,000.00 270,000.00 
  หมวดรายได้จากทุน 3,229.00 2,000.00 3,100.00 

รวมรายได้จัดเก็บเอง 2,085,685.18 2,330,000.00 2,178,000.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

  หมวดภาษีจัดสรร 19,636,098.13 22,970,000.00 20,522,000.00 
 

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

19,636,098.13 
 

22,970,000.00 
 

20,522,000.00 
 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 19,963,784.00 22,319,400.00 22,920,000.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
19,963,784.00 

 
22,319,400.00 

 
22,920,000.00 

 
รวม 41,685,567.31 47,619,400.00 45,620,000.00 

 

2. รายจ่าย 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง ประมาณการ ประมาณการ 
ปี ๒๕๖3 ปี ๒๕๖4 ปี ๒๕๖5 

จ่ายจากงบประมาณ    
   งบกลาง 15,312,004.37 17,636,060.00 18,188,360.00 
   งบบุคลากร 14,093,719.00 16,876,620.00 17,096,400.00 
   งบด าเนินงาน 6,963,866.58 7,668,520.00 7,415,040.00 
   งบลงทุน 1,599,800.00 4,165,200.00 1,775,200.00 
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รายจ่าย รายจ่ายจริง ประมาณการ ประมาณการ 
ปี ๒๕๖3 ปี ๒๕๖4 ปี ๒๕๖5 

   งบเงินอุดหนุน 1,306,961.72 1,263,000.00 1,145,000.00 
   งบรายจ่ายอื่น 0.00 10,000.00 0.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 39,276,351.67 47,619,400.00 45,620,000.00 
 

- ซึ่งวันนี้จะมีการประชุมสภาฯ เพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เทศบาลได้ส่งร่างฯ ให้ท่านได้ไปอ่านศึกษาแล้ว 
อยากให้ท่านสมาชิกได้พิจารณาอีกครั้งและสอบถามรายละเอียด ถ้าหากว่ามี
รายละเอียดที่มีข้อสงสัย สอบถามได้เลยค่ะ 

นายจิรัฏฐ์  ยารังษี - เรียนท่านประธานสภา, ท่านคณะผู้บริหาร, ท่านสมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน ผมนายจิรัฏฐ์  ยารังษี หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ขออนุญาตในส่วนของ
การทบทวนรายงาน รายละเอียดเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สืบเนื่องจากว่าการจัดท างบประมาณรายจ่ายฯ 
ในระเบียบของทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดว่า งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีต้องตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีก่อนถึงจะสามารถ
น าไปใช้ได้ ในตอนนี้อยู่ในไตรมาสที่ 4 ก่อนจะสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และจะ
เข้าสู่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพราะฉะนั้นงบประมาณต่างๆ ในปี 2565 จะต้อง
ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายออกมาก่อน เพ่ือน าไปเบิกจ่ายได้ตาม
ระเบียบและกฎหมาย ตามระเบียบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเป็นอ านาจ
ท่านนายกฯที่จะเสนอ และหรือหากสมาชิกจะเสนอยื่นงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับ
การเงินจะต้องมีท่านนายกฯ ในการรับรอง ในส่วนของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ก็เสนอโดยท่านนายกฯ และผ่านความเห็นชอบโดยสภา 
หากสมาชิกสภาได้เห็นชอบร่างถึงจะท าต่อได้  ก่อนที่จะเข้าสู่รายละเอียดของ
งบประมาณทั้งหมด ผมจะน าเรียนเบื้องต้นว่างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2565 
ได้ถูกประมาณการรายรับและรายจ่ายไว้ ก่อนที่จะมาเป็นร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ก็จะมีก าหนดการและผู้จัดท าโดยเจ้าหน้าที่งบประมาณ คือท่าน
ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง จะต้องให้หน่วยการคลังหรือ ผอ.กองคลัง
วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายย้อนหลัง ปี 2563 ปี 2564 (ปีปัจจุบัน) เพ่ือเอามา
เป็นเกณฑ์ ฐานงบประมาณรายจ่ายประจ าปีอย่างที่แจ้งไป เพราะฉะนั้นจะต้องส่ง
รายละเอียดให้ทุกกอง ทุกฝ่าย ทุกงานเพ่ือการค านวณรายจ่ายว่าในปีงบประมาณ
ต่อไปจะต้องมีรายจ่ายด้านไหนบ้าง งบประมาณจะมีสองส่วนคือ งบประมาณรายรับ
และงบประมาณรายจ่าย ในการจัดท างบประมาณรายจ่ายรูปแบบปี 2557 ก็มี   
แนวทางการจัดท างบประมาณในระบบบัญชีของ อปท. ให้ทุกแห่งจัดท างบประมาณ
ในระบบบัญชี e-LAAS ตั้งแต่ปี 2560 2561 2562 2563 จนถึงปัจจุบัน 
100% ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดท าผ่านระบบบัญชี e-LAAS     
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ ทั้งรายรับ และรายจ่ายจะต้องท าในระบบนี้       
ทุกแห่ง มาดูร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของเรา วิธีการตั้งงบประมาณ มีการประมาณการ 3 รูปแบบ คือขาดดุล สมดุล และ
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เกินดุล ทั้ง 3 รูปแบบท้องถิ่นสามารถท าได้หมด แต่ที่ส่วนใหญ่ใช้กันคือประมาณการ
รายรับไว้เท่าไหร่ ก็ต้องประมาณการรายจ่ายไว้เท่านั้น คือสมดุล ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายของเราก็เช่นกันตั้งไว้แบบสมดุล หมายความว่าในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 เราประมาณการรายรับไว้ 45,620,000.00 บาท เพราะฉะนั้น
ประมาณการรายจ่ายปี 2565  ตั้งไว้ที่ 45,620,000.00 บาท  เช่นเดียวกัน   
จ่ายเท่าที่มี ในงบประมาณรายจ่ายการประมาณการภาครัฐ จะมี 3 ระบบบัญชีที่ผม
ได้น าเรียนท่านสมาชิกไปแล้ว รายได้หลักคือรายได้ที่เราจัดเก็บเอง จัดเก็บเองมี
อะไรบ้าง อย่างเช่นภาษีต่าง ๆ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ส่วน
รายได้อันที่สองคือที่รัฐจัดสรรให้ เช่น ค่าอากรสรรพสามิต ค่าภาคหลวงแร่ ค่า      
ปริโตรเลียมซึ่งภาษีจัดสรรที่เราประมาณการไว้ว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    
เราจะได้รับการจัดสรรประมาณ 20,522,000.00 บาท ส่วนรายได้เงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุนก าหนดไว้สองรูปแบบ เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจหน้าที่จ่ายได้หมด 
และสองเงินอุดหนุนมาแล้ว ก าหนดให้จ่ายเป็นข้อๆ เช่น เงินเบี้ยยั งชีพผู้สูงอายุ       
ผู้พิการ ก าหนดมาแล้วว่าต้องจ่ายอะไรบ้างถูกก าหนดมา คาดการณ์ว่าปี 2565 จะ
ได้รับประมาณ22,920,000.00 บาท เงินรายได้ที่เราประมาณการว่าจะได้รับทั้ง
รายได้ที่จัดเก็บเอง ภาษีจัดสรร หรือที่รัฐอุดหนุนให้ประมาณการ 45,620,000.00 
บาท จากนั้นเข้าสู่หมวดรายจ่าย หมวดรายจ่ายมีตามแผนงาน ตามที่ปรากฏหน้า 5 
ในระบบบัญชีปกติจะมี 12 แผนงาน เทศบาลของเราตั้งไว้ 11 แผนงาน ขาดไป 1 
แผนงาน คือแผนงานสังคมสงเคราะห์ ที่เราไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เรา
ไม่โครงการที่จะรองรับแผนงานดังกล่าวจึงไม่มีปรากฏรายจ่าย เราตั้งงบประมาณ
รายจ่ายฯ อยู่ 45,620,000.00 บาท รายละเอียดการใช้จ่ายตามแผนงานปรากฏ
ตามหน้า 7 จากนั้นผมจะสรุปรายละเอียดรายจ่ายแยกตามแผนงาน ดังนี้ 

1)แผนงานบริหารงานทั่วไป จะมีรายจ่ายอยู่ 4 ด้านด้วยกัน งบประมาณตาม
แผนงาน 12,869,350 บาท แยกเป็นงานบริหารงานทั่วไป ประกอบด้วยเงินเดือน
ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ า, งบด าเนินงาน ใช้อยู่  8,628,890 บาท, งาน
บริหารงานคลัง ของกองคลังก็อยู่ในแผนงานนี้ด้วยใช้งบประมาณอยู่3,236,060 
บาท, ต่อไปเป็นงานวางแผนสถิติและวิชาการ กลุ่มวิ เคราะห์งบประมาณ               
ใช้งบประมาณอยู่ 649,080 บาท สุดท้ายตั้งขึ้นมาใหม่ซึ่งก าหนดมาโดยโครงสร้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือ งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
รองรับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ซึ่งกรมฯ ให้ทุก อปท.ตั้งงบประมาณรองรับ
ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน จ านวน 1 คน ใช้งบประมาณ 355,320บาท 

2) แผนงานรักษาความสงบภายใน (หน้า 9) มีรายจ่ายด้านเงินเดือน, ด้านการ
ด าเนินงาน, ด้านการลงทุน และเงินอุดหนุน แผนงานรักษาความสงบภายในมีงานที่
อยู่ในแผน 3 งานด้วยกัน งานแรกคืองานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
ภายใน ใช้งบประมาณอยู่  631,300 บาท, งานเทศกิจ ใช้งบประมาณอยู่ 
141,240 บาท และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ใช้งบประมาณอยู่ 
1,780,840 บาท 

3) แผนงานการศึกษา ใช้งบประมาณทั้งหมด 3,714,950 บาท มีงานที่อยู่ในแผน  
4 งาน งานแรกคืองานบริหารทั่ วไปเกี่ยวกับการศึกษา ใช้งบประมาณอยู่ 
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1,366,140 บาท, งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 2,268,810 บาท, 
งานระดับมัธยมศึกษา ถึงแม้เราไม่มีโรงเรียนในสังกัดแต่เรามีโรงเรียนสังกัด สพฐ.ใน
พ้ืนที่ของเรา ซึ่งโรงเรียนก็จะมาขอเงินอุดหนุน ตั้งไว้ 60,000 บาท สุดท้ายคืองาน
ศึกษาไม่ก าหนดระดับ ก็เป็นเงินอุดหนุนเช่นกัน ใช้งบประมาณอยู่ 20,000 บาท 

4) แผนงานสาธารณสุข   มี 3 งานด้วยกัน งานแรก งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข  ใช้งบประมาณอยู่  195,000 บาท, งานที่สองคืองานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน ทุกอย่างที่เกี่ยวกับควบคุมโรค ระงับโรคต่าง ๆ 
ใช้งบประมาณอยู่ 724,680 บาท และงานสุดท้าย งานศูนย์บริการสาธารณสุข ใช้
งบประมาณอยู่  120,000 บาท แผนงานสาธารณสุขใช้งบประมาณอยู่ 
1,039,680 บาท  

5) แผนงานเคหะและชุมชน  ก่อนหน้านี้งานก่อสร้างจะอยู่ในแผนงานนี้ แต่ปัจจุบัน
โยกไปอยู่แผนงานอุตสาหกรรม แผนงานเคหะและชุมชนภายใต้แผนงานนี้มีสองงาน
ด้วยกัน คืองานสวนสาธารณะ ใช้งบประมาณอยู่ 96,000 บาท และงานก าจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ใช้งบประมาณอยู่ 1,250,520 บาท  แผนงานนี้ขออนุมัติตั้ง
จ่ายงบประมาณอยู่ 1,346,520 บาท 

6) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ก็เป็นงานพัฒนาชุมชนครับ มีภารกิจที่ต้อง
ท าสองงานด้วยกัน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน          
ตั้งงบประมาณอยู่ 133,800 บาท และงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของ
ชุมชน 934,240 บาท  ใช้งบประมาณทั้งหมด 1,068,040 บาท  

7) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  มีสองงานด้วยกันที่ขอตั้งจ่าย 
งานแรกคืองานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น ขออนุมัติตั้งจ่ายอยู่ 50,000 บาท และ
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นเงินอุดหนุน 15,000 บาท รวม
งบประมาณท่ีขอใช้ 65,000 บาท 

8) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา มีสองงาน คืองานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา เป็นงบประมาณของกองช่าง ขอตั้งงบประมาณที่ 
2,949,920 บาท และงานก่อสร้าง ขอตั้งจ่ายอยู่ 1,342,800 บาท รวม
งบประมาณท่ีขอตั้งจ่าย 4,292,720 บาท 

9) แผนงานการเกษตร มีสองงานด้วยกัน คือ งานส่งเ สริมการเกษตร ตั้งไว้ 
110,000 บาท และงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ตั้งไว้ 30,000 บาท
รวมงบประมาณที่ขอตั้งจ่าย 140,000 บาท 

10) แผนงานการพาณิชย์  ประกอบด้วยงานโรงฆ่าสัตว์ ตั้งไว้ที่ 340,000 บาท 

11) งบกลาง ตั้งไว้ที่ 18,188,360 บาท  

เพราะฉะนั้นรวมงบประมาณรายจ่ายที่ขอตั้งจ่ายไว้ทั้งหมด45,620,000.00 บาท  
ปีนี้เองงบประมาณตั้งไว้ลดลงจากปีที่แล้วประมาณสองล้านบาท งบประมาณที่ได้รับ
ผลกระทบมากที่สุดคือ งบกลาง และงบลงทุน ตัวแปรที่จะตัดลบงบประมาณลงได้
คืองบลงทุนอย่างเดียว งบลงทุนก็คือในส่วนของงบพัฒนาที่จะลงหมู่บ้าน ปี 2564 
และ 2565 ตั้งไว้ต่างกัน งบกลางตั้งไว้เยอะขึ้น สาเหตุที่ตั้งไว้เยอะขึ้นตัวแปรส าคัญ
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คือเบี้ยยังชีพ และรายจ่ายเงินสมทบ อปท.ปีนี้ให้ตั้ง 3 % เพ่ิมขึ้น และอันที่สองงบ
บุคลากร ตั้งเพ่ิมขึ้น ตัวแปรคือตรงนี้ 1) เงินเดือนเพ่ิมขึ้นทั้งที่โครงสร้างยังคงเดิม 
และ 2) ต าแหน่งบังคับ คือเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ใช้เงินอยู่สามแสนกว่าบาท 
ไปท าให้งบด้านบุคคลของเราจากสิบหกล้านเป็นสิบเจ็ดล้าน แต่ถ้าไปดูเปอร์เซ็นก็ 
1.2 % จากปีก่อน  3) งบด าเนินงานค่ากิจกรรม ค่าวัสดุ ที่ต้องซื้อต้องจ่ายปีแล้วตั้ง
ไว้เจ็ดล้านหกแสน แต่ปีนี้ตั้งไว้เจ็ดล้านสี่แสน ลดลงประมาณ 3% ภายในเองก็
พยายามลดค่าใช้จ่ายของตัวเองลง 4) งบลงทุน เป็นตัวแปรที่กระทบต่อโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ปีที่แล้วมีงบลงทุนและครุภัณฑ์อยู่สี่ล้านสี่แสนแต่ปีนี้มีแค่หนึ่งล้านเจ็ดแสน 
งบก่อสร้างลดลงเกือบครึ่งหนึ่ง 50%  รายจ่ายอ่ืนไม่ได้ตั้ง เงินอุดหนุนถูกบังคับ     
ไปในตัว ปีแล้วหนึ่งล้านสองแสนบาท ปีนี้ตั้งอยู่หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาท เงินอุดหนุน
ให้กับโรงเรียนและหน่วยงานต่าง ๆ พยายามตัดทอนลง ลดลง 10 % ยอด
งบประมาณท้ังหมดก็เลยลดลง งบประมาณต่าง ๆ มีการขยับขยายกันไป ส่วนแต่ละ
ประเภทมีหลายแบบตั้งแต่หน้า 83 ไปมีรายละเอียดทั้งหมด แต่ละแผนงานจะชี้แจง
ทั้งหมด ว่าแต่ละแผนงานมีอะไรบ้าง ก็คงจะน าเรียนต่อสภาว่ารายรับ รายจ่าย
ทั้งหมดของงบประมาณปี 2565 มีเท่านี้ครับ 

นายศักดิ์ดา อุปค า - ขอบคุณหัวหน้าส านักปลัดเทศบาลที่ได้ชี้แจงต่อสภาทราบ ขอเชิญท่านสมาชิกสภา  
ประธานสภาเทศบาลฯ อภิปรายก่อนลงมติครับ 
 

นายวสันติ์ ปราบพุทจา -เรียนท่านประธานสภา, ท่านผู้บริหาร, สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม
นายวสันติ์ ปราบพุทจา สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 ก่อนอ่ืนผมเห็นด้วยที่จะรับ
หลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายนี้ เพ่ือให้การพัฒนาเป็นไปด้วยดี 
การท างานอาจจะมีติดขัดบ้าง งบประมาณลดลง รายจ่ายประจ าเพ่ิมขึ้น งบลงทุนก็  
มีน้อย แต่ก็ต้องช่วยกันพัฒนา ผมเห็นชอบกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 2565 นี้ครับ 

นายอาทิตย์ แสงบุญเรือง - เรียนท่านประธานสภา, ท่านผู้บริหาร, สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ผมนายอาทิตย์ แสงบุญเรือง  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1ในการพิจารณาร่าง       
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565 ปีนี้ งบประมาณที่ผมได้
ศึกษามา ผมก็เห็นด้วยครับ งบลงทุนอาจจะน้อยไปส าหรับการน าไปพัฒนาหมู่บ้าน 
ขอฝากกับทางบริหาร คือท่านนายกฯ หางบประมาณด้านอ่ืนเข้ามา เพราะ
งบประมาณด้านการพัฒนามีแค่ล้านกว่าบาท น้อยจริง ๆ ครับ ฝากท่านนายกฯ     
หางบประมาณมาช่วยพัฒนาให้กับชาวบ้าน เพ่ือช่วยเหลือพ่ีน้องชาวบ้าน ในร่าง       
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2565 นี้ผมเห็นด้วยครับ  

จ.ส.อ.แดนชัย สันยาว - ก่อนที่ท่านสมาชิกสภาจะลงมติ ผมขออธิบายข้อระเบียบเพ่ือทราบ ตามระเบียบ 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม

ถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554  ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้อง
พิจารณาเป็นสามวาระ กล่าวคือ วาระที่ 1 รับหลักการ วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ และ
วาระท่ี 3 ขั้นลงมต ิ(วรรคสาม) ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระ
รวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปร
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ญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณนั้น 

   ข้อ 47 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่ หนึ่งให้ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติ
ก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว   

เพ่ือประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง สภาท้องถิ่นจะให้
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้ 

ข้อ 48 ในกรณีที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณ ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสภาท้องถิ่น เพ่ือเลือก
สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการในคณะกรรมการหาข้อยุติตามจ านวนที่กฎหมาย
ก าหนดว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นก าหนด โดยให้น าวิธีการเลือก
ในข้อ 12 แห่งระเบียบนี้ มาใช้บังคับโดยอนุโลม แล้วแจ้งมติไม่รับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณและรายชื่อกรรมการหาข้อยุติฝ่ายสภาท้องถิ่น กรณีองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาลให้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ กรณีองค์การบริหาร
ส่วนต าบลให้แจ้งให้นายอ าเภอทราบ ทั้งนี้ให้ด าเนินการภายในสามวันนับแต่วันที่
สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการ 
  ให้ประธานสภาท้องถิ่นท าหนังสือแจ้งมติของสภาท้องถิ่นที่ไม่รับหลักการ
แห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบในวันถัดจากวันที่สภาท้องถิ่น
มีมติไม่รับหลักการ 
  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการหาข้อยุติ
ตามวรรคหนึ่ ง ให้สภาท้องถิ่นน าเข้าพิจารณาในวาระที่สองและวาระที่สาม 
ตามล าดับ 
  กรณีถ้าวันนี้เกิดเหตุการณ์ไม่รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ก็ต้องคัดเลือกสมาชิกสภาอย่างน้อยสาม
คน และฝ่ายข้าราชการอีกสามคน แต่งตั้งขึ้นมาเพ่ือพิจารณาว่าเหตุที่เกิดขึ้นเพราะ
อะไร จะต้องมีคณะกรรมการและรายงานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดล าปางต่อไป 

ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่ง
ให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียดและที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้อง
ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 

ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่ง 
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติให้
เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อ
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้อง
มีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 

ข้อ 50   เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่าง
ข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึก
ความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มี
การแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปร
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ญัตติ เกี่ ยวด้วยการแปรญัตตินั้ น เป็นประการใด การสงวนความเห็นของ
คณะกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภา
ท้องถิ่นส่งรายชื่อนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุม
พิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 

ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพ่ือแถลง
ประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น 

 

นายอาทิตย์ แสงบุญเรือง - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ก่อนจะลงมติหรือขอมติจากที่ประชุม ท่านจะต้อง
ทวนหรือเน้นย้ าอีกครั้ง เพ่ือให้สมาชิกสภาหลายท่านที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ใหม่ได้
เข้าใจ  

 

นายศักดิ์ดา อุปค า -  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาลฯ -  ที่ประชุมไม่มีการอภิปรายอีก 
  -  เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมก่อนลงมติ 
 

จ.ส.อ.แดนชัย สันยาว  - ผมนับองค์ประชุมก่อนลงมติรับหลักการ อยู่ครบองค์ประชุม จ านวน ๑2 เสียง  
เลขานุการสภาเทศบาลฯ  (นับรวมประธานสภาเทศบาล) 

 
 

นายศักดิ์ดา อุปค า -  เมื่อที่ประชุมไม่มีผู้ใดอภิปรายเพ่ิมเติม ต่อไปจึงขอให้ที่ประชุมได้ลงมติว่าจะ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  รับหลักการหรือไม่รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
   - สมาชิกสภาท่านใดเห็นควร “รับหลักการ”     โปรดยกมือขึ้นครับ 
   - สมาชิกสภาท่านใด           “ไม่รับหลักการ” โปรดยกมือขึ้นครับ  
 
 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 มติเอกฉันท์ เห็นชอบ ๑1 เสียง,         
ไม่เห็นชอบ -ไม่มี-,งดออกเสียง ๑เสียง (ประธานสภาฯ)เวลา ๑๐.40 น. 
 

๔.๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  (ข้อ ๔๙) 
 

นายศักดิ์ดา อุปค า - เมื่อที่ประชุมสภาได้มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาเทศบาลฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 แล้ว ต่อไปจะเป็นการแต่งตั้งคณะกรรมการ     

แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงเพ่ิมเติมด้วย 

 

จ.ส.อ.แดนชัย สันยาว - การแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ให้สภาฯ น าปรึกษาหารือในที่ประชุมว่า 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ คณะกรรมการสภามี ๒ ประเภท คือ ๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิก

สภาทั้งหมด มีจ านวนไม่น้อยกว่า ๓ คน แต่ไม่เกิน ๗ คน และ ๒) คณะกรรมการ
วิสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาฯ หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาฯ มีจ านวน    
ไม่น้อยกว่า ๓ คน แต่ไม่เกิน ๗ คน  
- การเลือกคณะกรรมการแปรญัตติให้สมาชิกสภาฯ เสนอบุคคลที่สมควรจะเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติและมีผู้รับรอง ๒ คน กระบวนการแปรญัตติก็จะเหมือนทุกปี   



~ ๑๒ ~ 
 

ปีนี้การประชุมนัดแรกของคณะกรรมการแปรญัตติหลาย ๆ ท่าน เพราะมีท่านสมาชิก
สภาหลายท่านได้รับการเลือกตั้งเข้ามาใหม่ ซึ่งหากได้คณะกรรมการแปรญัตติแล้ว  
ผมขอนัดประชุมครั้งแรกในวันนี้เลย เพ่ือจะได้เลือกประธานฯ และเลขานุการของ
คณะกรรมการแปรญัตติ พร้อมวันนัดประชุมครั้งที่ ๒ และจะได้แจ้งที่ประชุมสภา
ใหญ่ได้เลยครับ 

 

นายจิรัฏฐ์  ยารังษี  - ขออนุญาตน าเรียนเพ่ิมเติม การแปรญัตติตามที่ท่านปลัดได้ชี้แจงไปแล้วว่า        
ถ้าได้รับร่าง การพิจารณาครบวาระจะไม่มี จะต้องมีสามวาระ เรื่องอ่ืนสามารถ
พิจารณาสามวาระรวดได้ยกเว้นการพิจารณางบประมาณรายจ่ายจะต้องเว้นวาระ    
ที่ 1 และวาระที่ 2 ไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง เพ่ือจะให้มีระยะเวลาส าหรับการแปร
ญัตติ การนับระยะเวลานับวันละแปดชั่วโมง ส่วนใหญ่จะเว้นไว้สามวันด้วยกัน 
เหตุผลเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับผู้ที่จะมายื่นแปรญัตติ ในระเบียบก าหนดไว้   
ยี่สิบสี่ชั่วโมง ในวาระที่ 1 ท่านได้รับหลักการเรียบร้อย รับหลักการไม่ได้แปลว่า
เห็นชอบนะครับ หากเห็นว่าร่างเทศบัญญัติที่ท่านนายกฯเสนอมานี้ดีแล้ว ละเอียด 
ชัดเจนแล้ว แต่เราต้องมีระยะเวลาให้สมาชิกไปทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่ารายการจ่ายที่
เทศบาลส่งให้นั้นหลังจากรับหลักการแล้ว ต่อไปจะเป็นขั้นตอนตามกฎหมาย หาก
ท่านต้องการลด ตัดทอนงบประมาณ การแปรญัตติแปรโครงการในเทศบัญญัติฯ 
เพราะตอนนี้เทศบัญญัติตราขึ้นมาเป็นกฎหมายแล้ว การที่จะเอารายการจ่ายออก
จากกฎหมาย ขั้นตอนนี้คือการแปรอย่างเดียว ขั้นตอนในวันนี้จบแล้วนะครับหาก
ท่านรับหลักการ การแปรญัตติมีอยู่สองอย่างเท่านั้น คือแปรตัดทอนรายจ่าย การตัด
รายจ่าย ยกตัวอย่างเช่น โครงการงานวันเด็ก ท่านจะตัดทอนทั้งโครงการหรือตัดทอน
เฉพาะงบประมาณ มีสองอย่างครับลดงบประมาณหรือตัดโครงการออกไป การ    
แปรลดมีสองอย่าง ลดงบประมาณคือลดลง สามพัน ห้าพัน แล้ว ตามกฎหมายให้
ท่านลด และทอนเท่านั้น เงินที่ท่านลดและทอนลงไป เทศบาลเราก็จะเป็นการตั้ง
งบประมาณแบบขาดดุลในทันที ผมอธิบายถ้าวันนี้มีคนยื่นแปรลด การแปรเพ่ิมคนที่
จะยื่นได้คนแรกคือท่านนายกฯ  คนที่สองคือสมาชิกสภา แต่สมาชิกต้องไปพิจารณา
ก่อนว่างบประมาณที่ท่านจะเสนอเพ่ิมท่านต้องเห็นชอบด้วย แต่ท่านนายกฯ จะ   
แปรลดและแปรเพ่ิมได้ทั้งหมดเลย นี่คืออ านาจตามระเบียบที่ได้ก าหนดไว้ มาสู่
ขั้นตอนของการรับร่างซึ่งผ่านไปเรียบร้อย ต่อไปจะเป็นขั้นตอนของการแปรญัตติ     
ก็ต้องมาแต่งตั้งคณะกรรมการคือท่านสมาชิกที่อยู่ในที่ประชุมต้องมาท าหน้าที่ในการ
รับยื่นค าแปรญัตติ ไม่น้อยกว่า 3 5 หรือ 7 คน ขั้นแรกท่านจะต้องเสนอก่อนว่าจะ
เลือกกี่คน ต้องมาขอความเห็นชอบในที่นี้ก่อน หากท่านเสนอว่ากี่คนแล้ว ก็ต้องมา
เสนอว่าจะเสนอใครบ้างเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ โดยเสนอทีละคน เสนอให้ครบ
ตามที่สภาเห็นชอบว่าจะให้มีกี่คนในการรับค าขอแปรญัตติ จากนั้นได้มาครบแล้ว     
ก็ขออนุญาตพักการประชุมสักครู่ เพ่ือให้คณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมเพ่ือ
คัดเลือกประธาน เลขานุการ และก าหนดระยะเวลาการยื่น สถานที่ใดในการรับยื่น 
ขั้นตอนก็จะมีตามที่ผมได้กล่าวไป 

 

นายศักดิ์ดา อุปค า -  ต่อไปขอให้สมาชิกสภาเสนอว่าจะให้คณะกรรมการแปรญัตติเป็นแบบสามัญ หรือ 
ประธานสภาเทศบาลฯ วิสามัญ และขอผู้รับรอง ๒ ท่าน หากมีผู้แข่งขันให้มีการโหวต 



~ ๑๓ ~ 
 
นายวสันติ์ ปราบพุทจา -  เสนอคณะกรรมการแปรญัตติประเภทสามัญ 

นายศักดิ์ดา อุปค า -  ขอผู้รับรองจ านวน ๒ คน  ผู้รับรองคนที่  ๑  นายชาญณรงค์ แสงบุญเรือง  
ประธานสภาเทศบาลฯ      ผู้รับรองคนที่  ๒  นายเจริญ  ญาสิทธิ์ 
 -  ที่ประชุมจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ 
  -  ที่ประชุมไม่มีการเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีก 
   -  เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมก่อนลงมติ 
 

จ.ส.อ.แดนชัย สันยาว  - ผมนับองค์ประชุมก่อนลงมติเห็นชอบ อยู่ครบองค์ประชุม จ านวน ๑2 เสียง (นับรวม 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ  ประธานสภาเทศบาล) 
 

นายศักดิ์ดา อุปค า  - ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาเทศบาลฯ - สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้คณะกรรมการเป็นแบบสามัญ    โปรดยกมือขึ้น 
      - สมาชิกสภาท่านใดไม่เห็นชอบให้คณะกรรมการเป็นแบบสามัญ โปรดยกมือขึ้น  

มติที่ประชุม  - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 เป็นประเภทสามัญ มติเอกฉันท์ 
เห็นชอบ ๑1 เสียง, ไม่เห็นชอบ -ไม่มี-, งดออกเสียง ๑เสียง (ประธานสภาฯ) 

 

นายศักดิ์ดา อปุค า  - ต่อไปจะเป็นการก าหนดจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติว่าจะให้มีจ านวนเท่าใด  
ประธานสภาเทศบาลฯ  ๓ คน ๕ คน หรือ ๗ คน และขอผู้รับรองจ านวน ๒ ท่าน 

นายนเรศน์ ถาวร   -  เสนอให้มีจ านวน ๗ คน 
 

นายศักดิ์ดา อุปค า   -  ขอผู้รับรองจ านวน ๒ คน  ผู้รับรองคนที่  ๑  นายอาทิตย์  แสงบุญเรือง 
ประธานสภาเทศบาลฯ      ผู้รับรองคนที่  ๒  นายธนกฤต  สัญญาเขื่อน 
  -  ที่ประชุมจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ 
   -  ที่ประชุมไม่มีการเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีก 
   -  เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมก่อนลงมต ิ

 

จ.ส.อ.แดนชัย สันยาว  - ผมนับองค์ประชุมก่อนลงมติเห็นชอบ อยู่ครบองค์ประชุม จ านวน ๑2 เสียง (นับรวม 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ  ประธานสภาเทศบาล) 
 

นายศักดิ์ดา อุปค า  - ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาเทศบาลฯ  - สมาชิกสภาท่านใด เห็นชอบให้คณะกรรมการแปรญัตติมี  ๗ คน  โปรดยกมือขึ้น 
   - สมาชิกสภาท่านใด ไม่เห็นชอบให้คณะกรรมการแปรญัตติมี ๗ คน  โปรดยกมือขึ้น   

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 มีจ านวน ๗ คน มติเอกฉันท์ เห็นชอบ 
๑1 เสียง, ไม่เห็นชอบ -ไม่มี-, งดออกเสียง ๑เสียง (ประธานสภาฯ) 

 

นายศักดิ์ดา อุปค า - ต่อไปเป็นการเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธานสภาเทศบาลฯ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 และขอผู้รับรอง

จ านวน  ๒ ท่านหากมีผู้แข่งขันให้มีการลงมต ิ
 

   -  ต่อไปจะเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑ 
 



~ ๑๔ ~ 
 
นายสุชาติ วงศ์สุวรรณ -  เสนอ นายเจริญ  ญาสิทธิ์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑ 
 

นายศักดิ์ดา อุปค า  -  ขอผู้รับรอง  จ านวน ๒ คน  ผู้รับรองคนที่  ๑  นายสวัสดิ์ สอนปิงค า 
ประธานสภาเทศบาลฯ      ผู้รับรองคนที่  ๒  นายอาทิตย์ แสงบุญเรือง 
 

  -  มีท่านใดจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑ อีกหรือไม่ 
   -  ไม่มีสมาชิกสภาเสนอชื่ออ่ืนอีก 
 

  -  หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอชื่ออ่ืนอีกจะถือว่าสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตร-
แม่ตาลเห็นชอบให้ นายเจริญ ญาสิทธิ์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑   

 

นายศักดิ์ดา อุปค า  -  ต่อไปจะเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๒ และขอผู้รับรองจ านวน  
ประธานสภาเทศบาลฯ  ๒ ท่าน  
 

นายปริญญา สุวรรณศร -  เสนอ นายนเรศน์  ถาวร   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 
 

นายศักดิ์ดา อุปค า  -  ขอผู้รับรองจ านวน ๒ คน  ผู้รับรองคนที่  ๑  นายอนุพงษ ์ ธิรินทอง 
ประธานสภาเทศบาลฯ      ผู้รับรองคนที่  ๒  นายชาญณรงค์ แสงบุญเรือง 
 

  -  มีท่านใดจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 อีกหรือไม่ 
   -  ไม่มีสมาชิกสภาเสนอชื่ออ่ืนอีก 
 

  -  หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอชื่ออ่ืนอีกจะถือว่าสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตร-
แม่ตาลเห็นชอบให้ นายนเรศน์ ถาวร เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 

 

นายศักดิ์ดา อุปค า  -  ต่อไปจะเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 และขอผู้รับรองจ านวน  
ประธานสภาเทศบาลฯ  ๒ ท่าน  
 

นายนเรศน์  ถาวร  -  เสนอ นายสมยศ  ไชยนันตา เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 
 

นายศักดิ์ดา อุปค า  -  ขอผู้รับรองจ านวน ๒ คน  ผู้รับรองคนที่  ๑  นายสุชาติ วงศ์สุวรรณ 
ประธานสภาเทศบาลฯ      ผู้รับรองคนที่  ๒  นายธนกฤต  สัญญาเขื่อน 

 

  -  มีท่านใดจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 อีกหรือไม่ 
   -  ไม่มีสมาชิกสภาเสนอชื่ออ่ืนอีก 
 

  -  หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอชื่ออ่ืนอีกจะถือว่าสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตร-
แม่ตาลเห็นชอบให้ นายสมยศ ไชยนันตา เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 

 

นายศักดิ์ดา อุปค า  -  ต่อไปจะเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 4 และขอผู้รับรองจ านวน  
ประธานสภาเทศบาลฯ  ๒ ท่าน  
 

นายเจริญ  ญาสิทธิ์ -  เสนอ นายวสันติ์  ปราบพุทจา   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 4 
 

นายศักดิ์ดา อุปค า  -  ขอผู้รับรองจ านวน ๒ คน  ผู้รับรองคนที่  ๑  นายปริญญา สุวรรณศร 
ประธานสภาเทศบาลฯ      ผู้รับรองคนที่  ๒  นายสมยศ  ไชยนันตา 

 

  -  มีท่านใดจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 4 อีกหรือไม่ 
   -  ไม่มีสมาชิกสภาเสนอชื่ออ่ืนอีก 
 



~ ๑๕ ~ 
 

  -  หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอชื่ออ่ืนอีกจะถือว่าสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตร-
แม่ตาลเห็นชอบให้ นายวสันติ์ ปราบพุทจา เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 4 

 

นายศักดิ์ดา อุปค า  -  ต่อไปจะเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 5 และขอผู้รับรองจ านวน  
ประธานสภาเทศบาลฯ  ๒ ท่าน  
 

นายชาญณรงค์ แสงบุญเรือง -  เสนอ นายปริญญา สุวรรณศร  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 5 
 

นายศักดิ์ดา อุปค า  -  ขอผู้รับรองจ านวน ๒ คน  ผู้รับรองคนที่  ๑  นายนเรศน์  ถาวร 
ประธานสภาเทศบาลฯ      ผู้รับรองคนที่  ๒  นายอนุพงษ์  ธิรินทอง 

 

  -  มีท่านใดจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 5 อีกหรือไม่ 
   -  ไม่มีสมาชิกสภาเสนอชื่ออ่ืนอีก 
 

  -  หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอชื่ออ่ืนอีกจะถือว่าสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตร-
แม่ตาลเห็นชอบใหน้ายปริญญา สุวรรณศร เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 5 

 

นายศักดิ์ดา อุปค า  -  ต่อไปจะเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 6 และขอผู้รับรองจ านวน  
ประธานสภาเทศบาลฯ  ๒ ท่าน  
 

นายวสันติ์ ปราบพุทจา -  เสนอ นายอาทิตย์  แสงบุญเรืองเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 6 
 

นายศักดิ์ดา อุปค า  -  ขอผู้รับรองจ านวน ๒ คน  ผู้รับรองคนที่  ๑  นายสุชาติ วงศ์สุวรรณ 
ประธานสภาเทศบาลฯ      ผู้รับรองคนที่  ๒  นายชาญณรงค์ แสงบุญเรือง 

 

  -  มีท่านใดจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 6 อีกหรือไม่ 
   -  ไม่มีสมาชิกสภาเสนอชื่ออ่ืนอีก 
 

  -  หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอชื่ออ่ืนอีกจะถือว่าสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตร-
แม่ตาลเห็นชอบใหน้ายอาทิตย์ แสงบุญเรือง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 6 

 

นายศักดิ์ดา อุปค า  -  ต่อไปจะเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 7 และขอผู้รับรองจ านวน  
ประธานสภาเทศบาลฯ  ๒ ท่าน  
 

นายอนุพงษ์ ธิรินทอง -  เสนอ นายธนกฤต สัญญาเขื่อน  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 7 
 

นายศักดิ์ดา อุปค า  -  ขอผู้รับรองจ านวน ๒ คน  ผู้รับรองคนที่  ๑  นายเจริญ  ญาสิทธิ์ 
ประธานสภาเทศบาลฯ      ผู้รับรองคนที่  ๒  นายนเรศน์  ถาวร 
 

  -  มีท่านใดจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 7  อีกหรือไม่ 
   -  ไม่มีสมาชิกสภาเสนอชื่ออ่ืนอีก 
 

  -  หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอชื่ออ่ืนอีกจะถือว่าสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตร-
แม่ตาลเห็นชอบใหน้ายธนกฤต สัญญาเขื่อน เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 7 

 

- เป็นอันว่าที่ประชุมได้คัดเลือกให้ นายเจริญ ญาสิทธิ์ , นายนเรศน์ ถาวร, นาย   
สมยศ ไชยนันตา, นายวสันติ์ ปราบพุทจา, นายปริญญา สุวรรณศร, นายอาทิตย์ 
แสงบุญเรือง และนายธนกฤต สัญญาเขื่อน เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่าง       
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 



~ ๑๖ ~ 
 

ดังนั้น ขอให้เลขานุการสภาฯ แจ้งนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติทั้ง ๗ 
ท่านที่ได้รับการคัดเลือก เพ่ือท าการคัดเลือกประธานฯ และเลขานุการฯ เพ่ือปฏิบัติ
หน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

   -  ที่ประชุมรับทราบ 

๔.๓.  การก าหนดระยะเวลาเสนอค าขอแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติแห่ง
ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 (ข้อ 
๔๙) 

นายศักดิ์ดา อปุค า -  ต่อไปจะเป็นการก าหนดระยะเวลาในการยื่นค าขอแปรญัตติฯ ขอให้ที่ประชุมได้ 
ประธานสภาเทศบาลฯ ก าหนดระยะเวลาในการยื่นค าขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงครับ 
 

จ.ส.อ.แดนชัย สันยาว - การเสนอค าแปรญัตติ ต้องเสนอเป็นหนังสือยื่นต่อคณะกรรมการแปรญัตติโดยตรง 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ ตามระยะเวลาที่สภาฯ จะได้ร่วมกันก าหนดต่อไป โดยจะต้องก าหนดในวันและเวลา

ราชการ ซึ่งสภาได้มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  เมื่อเวลา ๑๐.40 น. ต้องก าหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่า 
๒๔ ชั่วโมงเริ่ม คือเริ่มจาก ๑๐.41 น. ของวันที่ ๑3 สิงหาคม ๒๕๖4 ถึง ๑๐.40 น. 
วันที่ ๑4 สิงหาคม ๒๕๖4 จะต้องก าหนดระยะเวลาในการแปรญัตติเริ่มวันพรุ่งนี้   
เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา ๑๐.40 น. ในวันและเวลาราชการ ขอเชิญที่ประชุมได้พิจารณา
ก าหนดระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดในการยื่นเสนอค าแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 และก าหนดสถานที่ในการยื่น
ค าเสนอแปรญัตติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ข้อ ๔๕ วรรคสาม 
ประกอบข้อ ๔๙ วรรคหนึ่ง ต่อไป 

นายอาทิตย์ แสงบุญเรือง  -  ขอเสนอระยะเวลาในการยื่นค าขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 จ านวน ๔ วัน ดังนี้ 

   ๑)  เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ ที่ ๑6 สิงหาคม ๒๕๖4 เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
   ๒)  วันอังคาร ที่ ๑7 สิงหาคม ๒๕๖4  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
   ๓)  วันพุธ ที่ ๑8  สิงหาคม ๒๕๖4  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
   ๔)  วันพฤหัสบดี ที่ 19 สิงหาคม ๒๕๖4  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. 

รวมระยะเวลาการยื่นค าแปรญัตติ ๒๗ ชั่วโมง โดยก าหนดสถานที่ยื่นเสนอค าขอแปร
ญัตติ คือ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
 

นายศักดิ์ดา อปุค า  -  ขอผู้รับรองจ านวน ๒ คน  ผู้รับรองคนที่ ๑  นายวสันติ์ ปราบพุทจา 
ประธานสภาเทศบาลฯ      ผู้รับรองคนที่ ๒  นายนเรศน์ ถาวร 
 

  -  ที่ประชุมจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ 
 

  -  ที่ประชุมไม่มีการเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีก 
   -  เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมก่อนลงมติ 
 
 



~ ๑๗ ~ 
 
จ.ส.อ.แดนชัย สันยาว  - ผมนับองค์ประชุมก่อนลงมติเห็นชอบ อยู่ครบองค์ประชุม จ านวน ๑2 เสียง (นับรวม
เลขานุการสภาเทศบาลฯ  ประธานสภาเทศบาล) 

 

นายศักดิ์ดา อุปค า  -  ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาเทศบาลฯ  - สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติตามที่ 

นายอาทิตย์ แสงบุญเรือง เสนอ    โปรดยกมือขึ้นครับ 
- สมาชิกสภาท่านใด ไม่เห็นชอบก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติตามที่  

นายอาทิตย์ แสงบุญเรืองเสนอ    โปรดยกมือขึ้นครับ   

มติที่ประชุม  - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 มติเอกฉันท์ เห็นชอบ ๑1 
เสียง, ไม่เห็นชอบ  -ไม่มี-, งดออกเสียง ๑เสียง (ประธานสภาฯ)ดังนี้ 

   ๑)  เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ ที่ ๑6 สิงหาคม ๒๕๖4 เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
   ๒)  วันอังคาร ที่ ๑7 สิงหาคม ๒๕๖4  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
   ๓)  วันพุธ ที่ ๑8  สิงหาคม ๒๕๖4  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
   ๔)  วันพฤหัสบดี ที่ 19 สิงหาคม ๒๕๖4  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. 

รวมระยะเวลาการยื่นค าแปรญัตติ ๒๗ ชั่วโมง โดยก าหนดสถานที่ย่ืนเสนอค าขอ
แปรญัตติ คือ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 

 

จ.ส.อ.แดนชัย สันยาว  -ขอแจ้งนัดคณะกรรมการแปรญัตติแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ทั้ง ๗ ท่าน ประชุมครั้งที่ ๑ ในวันนี้ วันศุกร์ ที่ ๑3 สิงหาคม 

๒๕๖4 เวลา ๑1.07  น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล และขอ
พักการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖4 ไว้ก่อน 
หากเสร็จสิ้นการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ จะด าเนินการประชุมสภาสมัย
สามัญต่อจนเสร็จสิ้นวาระการประชุม 

 

นายศักดิ์ดา อุปค า  - ณ เวลา 11.05 น. แจ้งพักการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 
ประธานสภาเทศบาลฯ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖4 หากคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ประชุมคัดเลือกประธานและเลขานุการ
คณะกรรมการฯ  พร้อมวันนัดประชุมครั้งต่อไปเรียบร้อย ขอเชิญสมาชิกสภาทุกท่าน
ร่วมประชุมจนเสร็จสิ้นวาระการประชุม 

 

นายศักดิ์ดา อุปค า  - ขณะนี้เวลา 11.25 น. ผมนับองค์ประชุมแล้ว อยู่ครบองค์ประชุม จ านวน ๑2 
ประธานสภาเทศบาลฯ เสียง (นับรวมประธานสภาเทศบาล)จึงขอเริ่มการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ 

สมัยที่ 2 ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖4 ต่อ ผมขอให้ท่านปลัด ในฐานะเลขานุการสภา
เทศบาล เป็นผู้แจ้งชื่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ เลขานุการคณะกรรมการ
แปรญัตติ และก าหนดนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติครั้งต่อไปให้ที่ประชุมสภา
เทศบาลทราบด้วย 

 

จ.ส.อ.แดนชัย สันยาว -  จากการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ครั้ งที่  ๑ เมื่อเวลา 11.07 น. ที่ผ่านมา 

คณะกรรมการได้คัดเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติซึ่งได้แก่ นายเจริญ ญาสิทธิ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  และเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้แก่ นาย



~ ๑๘ ~ 
 

ธนกฤต สัญญาเขื่อน สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2  ส าหรับก าหนดวัน เวลา และ
สถานที่ในการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ครั้งที่ ๒ คือ วันจันทร์ ที่ ๒3 สิงหาคม 
๒๕๖4 เวลา 09.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลโดยจะมี
หนังสือแจ้งให้ทุกท่านทราบอีกครั้ง 

 

-  ที่ประชุมรับทราบ 
 

4.4 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง) ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จ านวน 1 รายการ และ
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ ดังนี้ 

4.4.1 โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่ฮาว หมู่ 3 จ านวน 
609,600.-บาทเพื่ อจ่ ายเป็นค่าขยายเขตระบบประปาหมู่บ้ าน บ้านแม่ฮาว 
หมู่ 3  ปริมาณงาน งานเดินท่อประปาสายเข้าซอยภายในหมู่บ้าน ความยาว
รวม 2,837.00 เมตร พร้อมป้ายมาตรฐานฯ 

   4.4.2 โครงการปรับปรุงห้องน้ าเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล จ านวน 
422,700.-บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องน้ าเทศบาลต าบลห้างฉัตร -         
แม่ตาล ปริมาณงาน ปรับปรุงห้องน้ าอาคารที่ท าการเทศบาลต าบลห้างฉัตร -     
แม่ตาล เดิม ขนาดกว้าง 1.40 เมตร ยาว 1.50 เมตร จ านวน 8 ห้อง ขยายเพิ่ม
พื้นที่ ขนาดกว้าง 1.40 เมตร ยาว 3.00 เมตร จ านวน 4 ห้อง และห้องน้ ากองช่าง 
ขนาดกว้าง 1.80 เมตร ยาว 2.50 เมตร จ านวน 1 ห้อง พร้อมป้ายมาตรฐานฯ 

 

นายศักดิ์ดา อุปค า  - ด้วยได้รับญัตติจากนายกเทศมนตรีในการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาเทศบาลฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือตั้งเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จ านวน 1 
รายการ และประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 1 
รายการ ขอให้นายกฯ อ าไพ อวนศรี นายกเทศมนตรีฯ ได้อธิบายชี้แจงต่อที่ประชุม
สภาทีละรายการ เพ่ือให้สภาได้พิจารณาก่อนลงมต ิ

 

4.4.1 โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่ฮาว หมู่ 3 จ านวน 
609,600.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านบ้านแม่ฮาวหมู่ 3  
ป ริ ม า ณ งาน  งานเดิ นท่ อประปาสายเข้ าซอยภายในหมู่ บ้ าน  ความยาว
รวม  2,837.00 เมตร พร้อมป้ายมาตรฐานฯ 
 

นางอ าไพ  อวนศรี  - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ และ 
นายกเทศมนตรีฯ  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือตั้งเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จ านวน 1 
รายการโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน บ้ านแม่ฮาว หมู่ 3 จ านวน 
609,600.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่ฮาว หมู่ 3         
ปริ มาณงาน  งาน เดิ นท่ อประปาสาย เข้ าซอยภายในหมู่ บ้ าน  ความยาว
รวม 2,837.00 เมตร พร้อมป้ายมาตรฐานฯเพ่ือด าเนินการก่อสร้างจากโครงการ
เดิม ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 



~ ๑๙ ~ 
 

พ.ศ.2564 แต่ทางท่านบริหารชุดเก่าได้โอนเงินออกไปเพ่ือจะไปท าโครงการที่ตกไป
เป็นเงินสะสม ยอดเงิน 681,200 บาท แต่มาถึงปัจจุบันก็ยังไม่ได้ด าเนินการตาม
โครงการ ดิฉันเห็นว่าโครงการจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จทั้งหมดประชาชนถึงจะ
สามารถใช้น้ าประปาได้ ประชาชนได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งหมด หากเราไม่ตั้งโครงการ
มาขอโอนเงินในวันนี้เราก็จะได้ท าโครงการเดียวคือโครงการที่ตกเป็นเงินสะสมของปี 
2563 ยอดเงิน 681,200 บาท เป็นโครงการของปี 2562 ไม่ได้ท าก็กันเงินมา    
ในปี 2563 ก็ไม่ได้ท าอีก จึงตกเป็นเงินสะสมไป ทางผู้บริหารชุดก่อนเลยได้โอนเงิน
งบประมาณปี 2564 ยอด 609,600 บาท ไปท าโครงการ 681,200บาท 
ยอดเงินโครงการ 609,600 บาท จึงเหลือศูนย์บาท ดังนั้น จึงขอโอนเงิน
งบประมาณมาตั้งเป็นรายการใหม่ เพ่ือจัดท าโครงการดังกล่าว ขอให้สภาพิจารณา
ด้วย มีรายละเอียดดังนี้ 
โอนลด 
แผนงานงบกลางงานงบกลางงบกลางหมวดงบกลางประเภทเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ        
จ านวน 12,804,000.-บาท 

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  จ านวน  2,274,200.-บาท  
โอนลดครั้งนี้    จ านวน     609,600.-บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน จ านวน  1,664,600.-บาท  

 

โอนเพิ่ม  (ตั้งเป็นรายการใหม่)  
แผนงานเคหะและชุมชนงานไฟฟ้าถนนงบลงทุนหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (กองช่าง)
1.1.9โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่ฮาว  หมู่  3 จ านวน 
609,600.-บาทเพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่ฮาว หมู่ 3
ปริ มาณงาน  งาน เดิ นท่ อประปาสาย เข้ าซอยภายในหมู่ บ้ าน  ความยาว
รวม 2,837.00 เมตร พร้อมป้ายมาตรฐานฯ ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบล   
ห้างฉัตรแม่ตาลเป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 100 ล าดับที่ 5 

 

นายศักดิ์ดา อุปค า - เชิญท่าน ผอ.กองช่างได้ชี้แจงให้สภาทราบ และเชิญสมาชิกสภาอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

นายทวิช จ าปาวัน -  เรียนท่านประธานสภา, ท่านนายกเทศมนตรี, ท่านสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน สืบเนื่องจากท่านนายกฯ แจ้งเรื่องการโอนกลับโครงการขยายเขต
ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่ฮาว หมู่ 3 จ านวน 609,600.-บาท โครงการนี้เดิมที
ได้โอนออกไปแล้ว ในการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 
2564 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 ซึ่งท่านสมาชิกสภาหลายท่านคงจ าได้ว่าสภา
ได้เคยอนุมัติให้โอนเงินออกไปแล้ว เพ่ือไปตั้งเป็นรายการใหม่ โครงการที่ตกไป และ
โอนเพ่ิม รวมยอดเงินงบประมาณ 681,200 บาท โครงการนี้จึงมีเงินงบประมาณ
เป็นศูนย์ ท่านนายกฯ คนปัจจุบันท่านได้ปรารภว่าอยากจะท าทั้งสองโครงการไป
พร้อมๆ กัน หากไม่ด าเนินการโครงการทั้งสองโครงการพร้อมกัน ระบบจ่ายน้ าประปา   
ก็ไม่สามารถจ่ายน้ าให้กับประชาชนในพื้นท่ีได้ ผมจึงได้เสนอท่าน  นายกฯ ไปว่า หาก



~ ๒๐ ~ 
 

จะด าเนินการขอโอนเงินมาท าอีกครั้ง จึงเป็นที่มาของการขอโอนเงินเพ่ือยื่นต่อสภา
พิจารณาในวันนี้ครับ 

 

นายนเรศน์ ถาวร - ผมเห็นชอบตามญัตติการขอโอนเงินตามรายการนี้  เพราะชาวบ้านแม่ฮาว          
รอโครงการตัวนี้มานานหลายปี ถ้าเราท าเป็นเรื่องเร่งด่วนก็ดี ชาวบ้านก็รอครับ น้ าก็
ไม่ได้ใช้ การระบายน้ าประปาให้ชาวบ้านก็จะดีขึ้น 

 

นายอาทิตย์ แสงบุญเรือง - ผมเห็นชอบกับโครงการนี้ครับ พี่น้องชาวบ้านเดือดร้อนมาหลายปี ปีที่แล้วได้รับเงิน
อุดหนุนมาแปดล้านบาท แต่ก็ท าไม่แล้วเสร็จ ปีนี้ท่านนายกฯ ได้เห็นความส าคัญจะ
วางท่อให้ชาวบ้าน เป็นการดีครับ เพ่ือพ่ีน้องชาวบ้าน ผมเห็นด้วยครับ ขอบคุณท่าน
นายกฯ ท่านผู้บริหารที่เห็นความส าคัญ ขอให้สมาชิกสภาได้พิจารณาเห็นชอบด้วย
ครับ เพื่อพ่ีน้องชาวบ้านครับ 

 

นายปริญญา สุวรรณศร - ผมเห็นชอบกับโครงการนี้ครับ โครงการนี้จะท ามาสามปีแล้ว เรากันเงินไว้สองปี      
กันไว้จนเงินตกเป็นเงินสะสมไป ท าให้ไม่ได้ท าตามโครงการ ผมจึงเห็นชอบด้วยครับ 

 

นายศักดิ์ดา อุปค า - มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาลฯ - ที่ประชุมไม่มีการอภิปรายเป็นอย่างอ่ืนอีก 

   - เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมก่อนลงมติ 
 

จ.ส.อ.แดนชัย สันยาว - ผมนับองค์ประชุมก่อนลงมติเห็นชอบ อยู่ครบองค์ประชุม จ านวน ๑2 เสียง  
เลขานุการสภาเทศบาลฯ (นับรวมประธานสภาเทศบาล) 
 

นายศักดิ์ดา อปุค า  - สมาชิกสภาท่านใด เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายฯ เพ่ือตั้งเป็นรายการใหม ่
ประธานสภาเทศบาลฯ  โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่ฮาว หมู่ 3 จ านวน 609,600. -

บาท     โปรดยกมือขึ้นครับ 
  - สมาชิกสภาท่านใด ไม่เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายฯ เพื่อตั้งเป็นรายการ

ใหม่ โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่ฮาว หมู่ 3 จ านวน 609,600.-
บาท     โปรดยกมือขึ้นครับ 

 

มติที่ประชุม  - ที ่ป ร ะ ช ุม ม ีม ต ิ เ ห ็น ช อ บ ใ ห้โ อ น เ ง ิน ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ ่ า ย ป ร ะ จ า
งบประมาณ พ.ศ .  2564 เพื่อตั้ง เป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที ่ดินและสิ ่งก่อสร้า ง  (ค่าที ่ดินและสิ ่ง ก่อสร้า ง )  ประ เภทค่าก่อสร้า ง   
สิ่งสาธารณูปโภค จ านวน1 รายการ  โครงการขยายเขตระบบประปา
หมู่บ้าน บ้านแม่ฮาว หมู่  3 จ านวน 609,600. -บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
ข ย า ย เ ข ต ร ะ บ บ ป ร ะ ป า ห มู ่บ ้า น  บ ้า น แ ม่ฮ า ว  ห มู ่ 3 ป ร ิม า ณ ง า น      
ง า น เ ด ิน ท ่อ ป ร ะ ป า ส า ย เ ข ้า ซ อ ย ภ า ย ใ น ห มู ่บ ้า น  ค ว า ม ย า ว
รวม  2,837.00 เมตร  พร้อมป้ายมาตรฐานฯมติเอกฉันท์ ด้วยเสียง  
๑1 เสียง,ไม่เห็นชอบ -ไม่มี- ,งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)  

 

4.4.2 โครงการปรับปรุงห้องน้ าเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล จ านวน 
422,700. -บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องน้ าเทศบาลต าบลห้างฉัตร -         
แม่ตาล ปริมาณงาน ปรับปรุงห้องน้ าอาคารที่ท าการเทศบาลต าบลห้างฉัตร -     
แม่ตาล เดิม ขนาดกว้าง 1.40 เมตร ยาว 1.50 เมตร จ านวน 8 ห้อง ขยายเพิ่ม



~ ๒๑ ~ 
 

พื้นที่ ขนาดกว้าง 1.40 เมตร ยาว 3.00 เมตร จ านวน 4 ห้อง และห้องน้ ากองช่าง 
ขนาดกว้าง 1.80 เมตร ยาว 2.50 เมตร จ านวน 1 ห้อง พร้อมป้ายมาตรฐานฯ 

นางอ าไพ  อวนศรี  - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ และ 
นายกเทศมนตรีฯ ผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือตั้งเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ โครงการปรับปรุงห้องน้ าเทศบาลต าบลห้างฉัตร-     
แม่ตาล จ านวน 422,700.-บาทเพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องน้ าเทศบาลต าบลห้าง
ฉัตรแม่ตาล ปริมาณงาน ปรับปรุงห้องน้ าอาคารที่ท าการเทศบาลต าบลห้างฉัตร -     
แม่ตาล เดิม ขนาดกว้าง 1.40 เมตร ยาว 1.50 เมตร จ านวน 8 ห้อง ขยายเพ่ิม
พ้ืนที่ ขนาดกว้าง 1.40 เมตร ยาว 3.00 เมตร จ านวน 4 ห้อง และห้องน้ ากองช่าง 
ขนาดกว้าง 1.80 เมตร ยาว 2.50 เมตร จ านวน 1 ห้อง พร้อมป้ายมาตรฐานฯ
เนื่องจากว่าห้องน้ าของเทศบาล ตรงตึกใหญ่ มีสองฝั่ง ฝั่งละ 2 ห้อง ชั้นบน 4 ห้อง 
ชั้นล่าง 4 ห้อง เช่นทางฝั่งของห้องนายกฯ ใช้ได้ห้องเดียว อีกห้องใช้การไม่ได้ จึง  
เห็นว่าจาก 1.50 เมตร จะทะลุเป็นสามเมตร เหลือสี่ห้อง ห้องน้ าตึกใหญ่นี้ไม่ได้       
มีการปรับปรุง ดูแล ตั้งแต่ปี 2540 จ านวน 24 ปี และบ่อเกรอะหากท่านเดินผ่าน
จะมีกลิ่นเหม็นและน้ าก็ไหลเอ่อออกมา ห้องน้ าอีกฝั่งน้ าก็หยดลงไปชั้นล่าง เวลาๆ 
น้องๆ พนักงานหรือชาวบ้านหรือผู้มาติดต่อราชการมาขอใช้ห้องน้ าก็ต้องระมัดระวัง
ตัวเอง จึงขอโอนเงินมาตั้งเป็นรายการใหม่และขอความเห็นชอบจากสภา ขอให้สภา
พิจารณา จากห้องน้ า 8 ห้องเหลือ 4 ห้อง ข้างบนจาก 4 ห้องเหลือ 2 ห้อง ชั้นล่าง
ก็จะเป็นห้องฝั่งท่านปลัด และห้องของงานบุคลากร จาก 4 ห้อง เหลือ 2 ห้อง       
จึงขอให้ท่านพิจารณาอนุมัติให้ปรับปรุงห้องน้ าของอาคารใหญ่และห้องน้ ากองช่าง
ด้วย ห้องน้ าไม่ดีสักอย่าง สุขภัณฑ์ก็ไม่ค่อยดี น้ าก็หยด ใช้งานห้องน้ าก็ต้อง
ระมัดระวัง ดังนั้น จึงขอโอนเงินงบประมาณมาตั้งเป็นรายการใหม่ เพ่ื อจัดท า
โครงการดังกล่าว ขอให้สภาพิจารณาด้วย มีรายละเอียดดังนี้ 
 โอนลด 
รายการที่ 1 
แผนงานงบกลาง  งานงบกลางงบกลางหมวดงบกลางประเภทเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ        
จ านวน 12,804,000.-บาท 

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  จ านวน  1,664,600.-บาท  
โอนลดครั้งนี้    จ านวน      62,700.-บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน จ านวน  1,601,900.-บาท 

 รายการที่ 2 
แผนงานงบกลางงานงบกลางงบกลางหมวดงบกลางประเภทเบี้ยยังชีพคนพิการ        
จ านวน  3,525,600.-บาท 

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  จ านวน    615,600.-บาท  
โอนลดครั้งนี้    จ านวน    180,000.-บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน จ านวน    435,600.-บาท  
 



~ ๒๒ ~ 
 

รายการที่ 3 
แผนงานรักษาความสงบภายในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบบุคลากรหมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชั่วคราว เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (ส านักปลัด) 1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จ านวน 381,240.-บาท 

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  จ านวน    210,240.-บาท  
โอนลดครั้งนี้    จ านวน    180,000.-บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน จ านวน      30,240.-บาท  

 

โอนเพิ่ม  (ตั้งเป็นรายการใหม่)  
แผนงานเคหะและชุมชนงานไฟฟ้าถนนงบลงทุนหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กองช่าง) 1.2.7 
โครงการปรับปรุงห้องน้ าเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล จ านวน 422,700.-บาทเพื่อ
จ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องน้ าเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ปริมาณงาน ปรับปรุงห้องน้ า
อาคารท่ีท าการเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล เดิม ขนาดกว้าง 1.40 เมตร ยาว 1.50 
เมตร จ านวน 8 ห้อง ขยายเพิ่มพื้นที่ ขนาดกว้าง 1.40 เมตร ยาว 3.00 เมตร จ านวน 
4 ห้อง และห้องน้ ากองช่าง ขนาดกว้าง 1.80 เมตร ยาว 2.50 เมตร จ านวน 1 
ห้อง พร้อมป้ายมาตรฐานฯ ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลเป็นไป
ตามพระราชบัญญัติ เทศบาล  พ.ศ.  2496 และที่แก้ ไขเ พ่ิมเติม  เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 251 ล าดับที่ 5 
 

นายศักดิ์ดา อุปค า - เชิญท่าน ผอ.กองช่างได้ชี้แจงให้สภาทราบ และเชิญสมาชิกสภาอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

นายทวิช จ าปาวัน - ห้องน้ าของเทศบาลไม่ได้รับการบูรณะตั้งแต่ท าตึกหลังนี้มา กองช่างไปดูหน้างาน
แล้ว คาดว่าท่อระบายน้ าภายในอาคารน่าจะตัน ท่อชักโครกน่าจะมีสิ่งอุดตัน ก็เลย
ระบายน้ าไม่ทัน ประกอบกับบ่อเกรอะบ่อซึมตรงโรงจอดรถ ผมไม่แน่ใจว่าได้แยก  
บ่อเกรอะบ่อซึมหรือไม่ น้ าเลยไหลออกมา ผมจึงได้แจ้งท่านนายกฯ ว่า หากจะท า  
ท าระบบท่อ ระบบน้ าเสียทั้งหมด ลักษณะของเนื้องานเป็นงานก่อสร้าง จึงได้ขอตั้ง
งบประมาณเป็นรายการใหม่มาขออนุมัติจากสภาในวันนี้ครับ 

นายวสันติ์ ปราบพุทจา - ผมเห็นด้วยกับการปรับปรุงห้องน้ าในเทศบาล ซึ่งขาดการบ ารุงดูแล หากมีแขกไป
ใครมาก็รู้สึกอาย หากท าแล้วก็อยากให้ท าให้ดี อย่าไปเอาช่างที่ไม่มีประสบการณ์
ด้านนี้มาท า วัสดุครุภัณฑ์ สุขภัณฑ์ให้เอาของดีมีคุณภาพมาเลย 

นายศักดิ์ดา อุปค า - มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาลฯ - ที่ประชุมไม่มีการอภิปรายเป็นอย่างอ่ืนอีก 

   - เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมก่อนลงมติ 
 

จ.ส.อ.แดนชัย สันยาว - ผมนับองค์ประชุมก่อนลงมติเห็นชอบ อยู่ครบองค์ประชุม จ านวน ๑2 เสียง  
เลขานุการสภาเทศบาลฯ (นับรวมประธานสภาเทศบาล) 
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นายศักดิ์ดา อปุค า  - สมาชิกสภาท่านใด เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายฯ เพ่ือตั้งเป็นรายการใหม ่
ประธานสภาเทศบาลฯ  โครงการปรับปรุงห้องน้ าเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล จ านวน 422,700. -บาท

        โปรดยกมือขึ้นครับ 
  - สมาชิกสภาท่านใด ไม่เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายฯ เพื่อตั้งเป็น 
  รายการใหม่ โครงการปรับปรุงห้องน้ าเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล จ านวน 

422,700.-บาท      โปรดยกมือขึ้นครับ 
 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 เพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง) ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 1 
รายการ โครงการปรับปรุงห้องน้ าเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล จ านวน 
422,700.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องน้ าเทศบาลต าบลห้างฉัตร -          
แม่ตาล ปริมาณงาน ปรับปรุงห้องน้ าอาคารที่ท าการเทศบาลต าบลห้างฉัตร-     
แม่ตาล เดิม ขนาดกว้าง 1.40 เมตร ยาว 1.50 เมตร จ านวน 8 ห้อง ขยายเพิ่ม
พื้นที่ ขนาดกว้าง 1.40 เมตร ยาว 3.00 เมตร จ านวน 4 ห้อง และห้องน้ ากองช่าง 
ขนาดกว้าง 1.80 เมตร ยาว 2.50 เมตร จ านวน 1 ห้อง พร้อมป้ายมาตรฐานฯ
มติเอกฉันท์ ด้วยเสียง๑1 เสียง,ไม่เห็นชอบ -ไม่มี-,งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธาน
สภาฯ) 

 

4.5 ญัตติแก้ไขค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีร่างเทศบัญญัติ 
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ส่วนของการแสดง
การบริหารงบประมาณ (ข้อ 2) จากเดิม แสดงปีปัจจุบัน แก้ไขเป็น แสดงปีที่  
ผ่านมา ให้เป็นไปตามรูปแบบและการจ าแนกงบประมาณฯ 

นายศักดิ์ดา อุปค า - ด้วยได้รับญัตติจากนายกเทศมนตรีฯ ในการขอแก้ไขค าแถลงประกอบงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖5 ส่วนของการแสดงการบริหารงบประมาณ (ข้อ 2) จากเดิม แสดงปีปัจจุบัน 
แก้ไขเป็น แสดงปีที่ผ่านมา ให้เป็นไปตามรูปแบบและการจ าแนกงบประมาณฯ 
ขอให้ท่านนายกฯ อ าไพ อวนศรี นายกเทศมนตรีฯ ได้อธิบายชี้แจงต่อที่ประชุมสภา 
เพ่ือให้สภาได้พิจารณาก่อนลงมต ิ

นางอ าไพ  อวนศรี  - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ และ 
นายกเทศมนตรีฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ญัตติขอแก้ไขค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
ส่วนของการแสดงการบริหารงบประมาณ (ข้อ 2) จากเดิม แสดงปีปัจจุบัน แก้ไข
เป็น แสดงปีที่ผ่านมา ให้เป็นไปตามรูปแบบและการจ าแนกงบประมาณฯ ขอให้ท่าน
สมาชิกได้เปิดดูเอกสารแนบญัตติด้วยค่ะ เนื่องจากว่าเกิดความผิดพลาดตามระบบ
การจัดท าบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแจ้งให้แก้ไขในค าแถลงประกอบ
งบประมาณ ข้อ 1 สถานการณ์คลัง  บรรทัดแรก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ 
วันที่ 3 สิงหาคม 2564  แก้ไขให้เป็นวันที่ 7 สิงหาคม 2564 และข้อ 2 การ
บริหารงานงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2564 
เป็น การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นไปตามประกาศของ
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กลุ่มงานพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น ขอเชิญหัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ชี้แจงอธิบาย
เพ่ิมเติมค่ะ 

นายจิรัฏฐ์  ยารังษี - ก่อนอ่ืนต้องน าเรียนว่า ค าแถลงงบประมาณเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของญัตติที่ต้อง
น าเสนอทางท่านสมาชิกสภา ตามเอกสารหน้าที่  2 ที่ในเล่มของท่านนั้นได้มีการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงเรียบร้อยแล้ว ผมขอน าเรียนว่า ในค าแถลงงบประมาณรายจ่าย 
จะส่งให้ทางสภาในวันที่ 6 สิงหาคม 2564 แล้วกระบวนการในการท า วันที่ 7 
สิงหาคม 2564  ก็มีหนังสือจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งเข้ามาในระบบ
ของการท าแผนและบัญชีที่ได้แนบให้ท่านสมาชิกดู มีการปรับปรุงจากประกาศของ
กลุ่มงานระบบบัญชีท้องถิ่น ได้แก้ไขข้อมูลหน้าจัดท าค าแถลงประกอบงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ส่วนของการแสดงการบริหารงบประมาณ (ข้อ 2)  จากเดิมแสดงปี
ปัจจุบัน แก้ไขเป็น แสดงที่ผ่านมา  ให้เป็นไปตามรูปแบบและการจ าแนกงบประมาณฯ  
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ทางเทศบาลได้มีการเสนอญัตติยื่นต่อสภา พอวันที่ 7 
สิงหาคม ได้มีการแจ้งปีแก้ไข ท าให้ข้อมูลที่แจ้งต่อสภาครั้งแรกไม่สามารถใช้ได้ จึง
ต้องท าเป็นญัตติเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงในส่วนของตัวเลข ไม่กระทบต่อตัวตัวเลข
ด้านงบประมาณ จากเอกสาร จากวันที่ 3 สิงหาคม 2564 เป็นวันที่ 7 สิงหาคม 
2564 และข้อ 2 การบริหารงบประมาณ แก้เป็น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
จึงเป็นที่มาของการยื่นญัตติขอแก้ไขยื่นต่อสภาในวันนี้เป็นไปตามกระบวนการของ
การปฏิบัติงานครับ  

นายศักดิ์ดา อุปค า - มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอหรืออภิปรายหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาลฯ - ที่ประชุมไม่มีการเสนอหรืออภิปราย 

   - เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมก่อนลงมติ 
 

จ.ส.อ.แดนชัย สันยาว - ผมนับองค์ประชุมก่อนลงมติเห็นชอบ อยู่ครบองค์ประชุม จ านวน ๑2 เสียง  
เลขานุการสภาเทศบาลฯ (นับรวมประธานสภาเทศบาล) 
 

นายศักดิ์ดา อปุค า  - สมาชิกสภาท่านใด เห็นชอบให้แก้ไขค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  
         โปรดยกมือขึ้นครับ 

  - สมาชิกสภาท่านใด ไม่เห็นชอบให้แก้ไขค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

         โปรดยกมือขึ้นครับ 
มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แก้ไขค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5   
ส่วนของการแสดงการบริหารงบประมาณ (ข้อ 2) จาก เดิมแสดงปีปัจจุบัน     
แก้ไขเป็น แสดงปีที่ผ่านมา ให้เป็นไปตามรูปแบบและการจ าแนกงบประมาณฯ 
มติเอกฉันท์ ด้วยเสียง ๑1 เสียง, ไม่เห็นชอบ -ไม่มี-, งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธาน
สภาฯ) 

 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
นายศักดิ์ดา อุปค า  - ขอเชิญท่านสุชาติ วงศ์สุวรรณ รองประธานสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  
ประธานสภาเทศบาลฯ  ขึ้นปฏิบัติหน้าที่แทนกระผมจนปิดการประชุม ขอเชิญครับ 
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นายสุชาติ วงศ์สุวรรณ  - ในระเบียบวาระอ่ืน ๆ นี้มีท่านใดเสนอ เชิญได้เลยครับ 
รองประธานสภาเทศบาลฯ 
 

นางอ าไพ  อวนศรี - ขอแจ้งเรื่องโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ได้รับ 
นายกเทศมนตรีฯ การอนุมัติแล้ว เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564  เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลได้รับ

งบประมาณอยู่หกล้านแปดแสนสามหมื่นหกพันแปดร้อยบาท ก็จะมีโครงการทั้งหมด
ที่ได้รับอยู่ 5 โครงการ โครงการที่ 1) โครงการของบ้านปันง้าว ถนน คสล.บ้านนายหลั่น 
หม้อศรีใจ ความยาว 181 เมตร เป็นจ านวนเงินอยู่ 374,000 บาท, โครงการที่ 2) 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. จ านวนสองช่วง ของบ้านปันง้าวหมู่ 7 ยาว 373 เมตร 
งบประมาณ 831,000 บาท, โครงการที่ 3) โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติก  
คอนกรีต จ านวนสองช่วง บ้านแพะดอนสัก ยาว 814 เมตร งบประมาณ 
1,386,400 บาท เส้นทางจากสี่แยกของหมู่บ้านผ่านหน้าโรงสีข้าวแสงรุ่งทิพย์ไปถึง
บ้านสถานี หมู่ 4 , โครงการที่ 4) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนก
รีตจ านวนสี่ช่วงของบ้านปันง้าว หมู่ 7 ยาว 936 เมตร ตั้งแต่หน้าวัดบ้านปันง้าว 
ผ่านไปทางสุสานบ้านปันง้ าว  ออกไปถึงร้ านอาหารเรือนไผ่  งบประมาณ 
1,840,000 บาท, โครงการที่ 5)  โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลของ
บ้านแม่ฮาว หมู่  3 เป็นไปตามแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ าบาดาล 
เนื่องจากว่ากองช่างได้เสนอไป ระบบบาดาลของบ้านแม่ฮาวได้สร้างมานาน ได้
งบประมาณอยู่ 2,405,000 บาท และวันก่อนมีโครงการเงินเหลือจ่ายเป็นโครงการ
ฐานรากสร้างชุมชนเข้มแข็ง เป็นโครงการสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านขาม
แดง หมู่ 6 จากปากทางซุปเปอร์ไฮเวย์เข้ามาถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขามแดง 
งบประมาณรวมแล้วเจ็ดล้านกว่าบาท งบประมาณด้านการลงทุนของเรามีน้อยจึง
ต้องไปของบประมาณจากจังหวัด จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมา อาจจะได้
น้อยไปนะคะแต่ก็จะพยายามหามา โดยแจ้งกองช่างว่าถ้าเรามีงบประมาณในมือ    
ถ้าหน่วยงานไหนแจ้งมาเราสามารถส่งของบประมาณได้เลย ตอนนี้ได้มีหนังสือแจ้งให้
หาผู้รับจ้างโดยขมวดท้ายว่า จะด าเนินการตามโครงการเมื่อได้รับงบประมาณ แต่ได้
แน่นอนค่ะ เพราะกรมฯ ได้แจ้งมาแล้ว ขอแจ้งทุกท่านทราบและตอนนี้ของบ้าน     
หัวหนอง หมู่ 8 อยู่ขัน้ตอนของการขอใช้พื้นที่เพ่ือเจาะบ่อบาดาล ท าให้โครงการอาจ
ล่าช้าไปบ้าง แต่ก็แจ้ง ผอ.กองช่างให้รีบด าเนินการให้เร็วที่สุด ขอบคุณค่ะ 

 

นายจิรัฏฐ์  ยารังษี - ผมขออนุญาตแจ้งการบริหารงานภายในเทศบาล ตามที่ท่านได้รับทราบ เจ้าหน้าที่
งานป้องกันฯ ของเราได้เสี่ยงจากการสัมผัสผู้ประสบอุบัติเหตุ โดยเจ้าหน้าที่ของเรา
ได้ไปช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุจ านวน 5 คน เสียชีวิตไปสองคน ผู้บาดเจ็บอีกสาม
คนน าตัวส่งโรงพยาบาลห้างฉัตร ซึ่งได้รับแจ้งว่ามีสองคนผลเลือดออกมาว่าติดเชื้อ   
โควิด -19  เจ้าหน้าที่กู้ภัย 4 คน ของเทศบาลเราตอนนี้ผมให้ไปสังเกตอาการที่ศูนย์
พักคอยต าบลห้างฉัตร และได้ประสานโรงพยาบาลห้างฉัตรตรวจ PCR เบื้องต้นก่อน 
ซึ่งผลการตรวจออกมาว่าเป็นลบ แต่ที่นี้การฟักตัวของเชื้อก็อยู่ที่ 2–14 วัน ซึ่งทาง
โรงพยาบาลแจ้งว่าหากครบเจ็ดวันก็จะตรวจสวอปให้อีกครั้งหนึ่ง น้อง ๆ เจ้าหน้าที่
งานป้องกันของเราก็เกิดจากการไปช่วยเหลือคน เป็นเหตุเร่งด่วน ก็เลยไม่ได้
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ระมัดระวังตัวเท่าที่ควร ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะพยายามก าชับในเรื่องของการปฏิบัติงานให้
เจ้าหน้าที่ของเราระมัดระวัง รอบคอบให้มากกว่านี้ 

 - เรื่องหารือจากงานพัฒนาชุมชน การออกแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ 
จากการที่เราไปแจกเบี้ยที่ผ่านมาประสบปัญหาในเรื่องการของการจัดผู้สูงอายุให้เข้า
แถวมารับเงินโดยเฉพาะบ้านแม่ฮาว กับ บ้านปันง้าว เพราะเป็นบ้านใหญ่ และ
มาตรการโควิดที่จังหวัดได้ประกาศ ก็ท าให้สุ่มเสี่ยงเป็นอย่างมากในการออกไป
แจกจ่ายเบี้ยยังชีพ เพราะผู้สูงอายุ ผู้พิการมารวมตัวกัน แต่เราก็ไม่รู้จะท าวิธีไหน จะ
เบิกจ่ายอย่างไร งานพัฒนาชุมชนก็ได้ออกหนังสือให้จัดคิวเข้ามารับเงินแต่ก็ไม่เป็นไป
ตามที่วางแผน วางมาตรการไว้ จึงขอมาหารือกับทางท่านสมาชิกด้วย เนื่องจาก
ทราบมาว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่จะท าตามหนังสือสั่งการของกรมฯ เนื่องจาก อปท.
ต่างๆ ในเขตอ าเภอห้างฉัตร หรือแม้กระทั่งของจังหวัดและทั้งประเทศได้น าเงินเข้า
บัญชีหมดเรียบร้อยแล้ว ในส่วนของผู้สูงอายุของต าบลเรายังมีบางส่วนที่ยังรับเป็น
เงินสดอยู่ และในสถานการณ์แบบนี้ก็ไม่สามารถตอบได้ว่าจะสิ้นสุดเมื่อไหร่ อาจจะปี
หน้าหรืออีกสองปี  ก็จะมีแนวทางว่าผู้สูงอายุที่จะรับเงินสดในอนาคตก็จะน้อยลง
หรือไม่มี โดยการผลักเข้าบัญชีเป็นหลักได้หรือไม่ การผลักเข้าบัญชี ทางกรมส่งเสริม
ฯ ได้มีหนังสือแจ้งให้ผลักเงินเข้าบัญชีทั้งหมดมาหลายปีแล้ว สาเหตุที่ผลักเงินเข้า
บัญชีก็เพ่ือป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ เพราะเป็นเงินที่เยอะมากต่อเดือนหลาย
แสนบาท หรือเป็นล้านบาท บางแห่งได้น าสิทธิ์ของผู้ที่เสียชีวิตแล้วมาเบิกก็มี ก็มี
หนังสือหารือไปยังกรมฯ เยอะมาก และสองการผลักเงินเข้าบัญชีก็จะได้เห็นยอดของ
คนรับเบี้ยชัดเจน ประกอบการตรวจสอบสิทธิของผู้ได้รับเบี้ย ในระบบของกรมการ
ปกครอง ระบบการตรวจสอบการรับบ าเหน็จบ านาญของทางราชการ ก็จะสามารถ
ตรวจสอบได้ คนไหนที่ได้รับเงินบ านาญ ระบบก็จะตัดออกเลย ที่ผ่านมามีการเรียก
เงินคืน เพราะไม่มีสิทธิที่จะรับเบี้ย และสามระบบการจ่ายเงินสดก็จะไม่มีแล้ว วันนี้
จึงน ามาเรียนหารือกับทางสมาชิกสภาว่า เป็นไปได้หรือไม่ที่ทางเทศบาลของเราจะ
ผลักเงินเข้าบัญชีได้หรือไม่ ก็เจ้าหน้าที่ของจะท าหนังสือออกไปแจ้งให้ผู้รับเงินสด
ทราบว่า จะผลักเงินเข้าบัญชีทั้งหมด จะเป็นไปได้หรือไม่ ที่ผ่านมารับเงินสดเป็น
อย่างไรบ้าง มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันครับ อปท.ใกล้เคียงในอ าเภอของเราก็
ผลักเงินเข้าบัญชีหมดแล้ว ขอความคิดเห็นครับ 

 

นายอาทิตย์ แสงบุญเรือง - ตามท่ีท่านหัวหน้าจิรัฏฐ์ ได้หารือ ผมว่าสถานการณ์ตอนนี้ ผมเห็นด้วยครับ เป็นไป
ได้ให้ท่านท าหนังสือหารือไปยังผู้ใหญ่บ้านด้วย  การออกแจกเบี้ยที่ผ่านมาเราจัดคน
ไม่ได้เลยครับ คนแก่พูดยากครับ บอกอย่าใกล้กัน ไม่ฟังครับ ขยับเข้าหากันครับ 
ขอให้หารือกับทางผู้ใหญ่บ้านเพ่ือชี้แจงท าความเข้าใจ ว่าปัจจุบันทุกต าบลผลักเงิน
เข้าบัญชีหมดแล้วครับ คนอายุเยอะๆ ก็ไม่ค่อยมีแล้วครับ ส่วนใหญ่ก็หกสิบกว่า ก็
เป็นผู้สูงอายุรุ่นใหม่ ผมเห็นด้วยกับการผลักเงินเข้าบัญชี เพราะสถานการณ์ตอนนี้
เสี่ยงทุกวันครับ 

 

นายวสันติ์ ปราบพุทจา - เรื่องการแจกเบี้ยยังชีพ ผมก็ได้ประสบด้วยตนเอง การจัดคนเข้ามารับเบี้ยค่อนข้าง
ยาก พูดยากนะครับ ผลักเงินเข้าบัญชีได้ก็ดีครับ เกิดปัญหาอีกว่าหากสมาชิกสภา
ไม่ได้ไปช่วยจัดคน หรือไปช่วยแต่ไม่ถูกใจเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้ไปดู แล้วมีการ
ต่อว่าเขต 1 ท าแบบนี้ใช้เชือกฟางก้ันคน ท าไมเขต 2  ไม่ท า คือเขต 1 เอาเชือกฟาง



~ ๒๗ ~ 
 

มากั้นแบ่งโซนอายุหกสิบ เจ็ดสิบ  แต่เขต 2 ไม่ได้มีเชือกฟางมากั้น และแบ่งโต๊ะ
ออกเป็นโซน ๆ เจ้าหน้าที่ก็ต่อว่าให้กับทางสมาชิก ผมว่าผลักเงินเข้าบัญชีดีที่สุดครับ 

 

นางอ าไพ อวนศรี - ในเรื่องของการแจกเบี้ยยังชีพ อปท.อื่นโอนเงินเข้าบัญชีกันหมดแล้วเนื่องจาก 
นายกเทศมนตรีฯ สถานการณ์โควิด-19 รัฐบาลและจังหวัดก็ให้ประชาสัมพันธ์ในเรื่องการห้ามรวมตัว

กัน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ที่อ่ืนโอนเงินเข้าบัญชีกันหมด ถึงแม้ว่าอาจจะไม่ถูกใจบาง
ท่าน แต่ด้วยสถานการณ์ตอนนี้หากติดเชื้อโควิดมาถือว่าไม่คุ้มค่ะ เราต้องสร้างความ
เข้าใจกับพ่อแม่พ่ีน้อง ผู้สูงอายุ ชาวบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน ในเรื่องของการโอนเงินเข้าบัญชี 
เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด ตอนนี้ทางอ าเภอก็ได้เน้นย้ ามากในเรื่องของการขอให้
ประชาสัมพันธ์ไม่ให้รวมตัวกัน ขอฝากให้ทุกท่านช่วยประชาสัมพันธ์ด้วย และวันที่
แจกเบี้ยก็เกิดเหตุการณ์วุ่นวายขึ้นที่เขต 2  คนแก่พูดไม่ค่อยรู้ เรื่อง ไม่สนใจ 
เพราะฉะนั้นก็ขอฝากด้วย และในสถานการณ์โควิด ก็ขอฝากทางท่านสมาชิกดูแลตัว
ท่านเองด้วย จากประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในหลายพ้ืนที่หากท่านติดขึ้นมา ทาง
หน่วยงานก็จะมีความผิดด้วย ขอฝากทุกท่านด้วยค่ะ 

 

นายศักดิ์ดา อุปค า - ผมว่าเป็นเรื่องที่ดีครับ ขอให้ปรึกษากับทางผู้ใหญ่บ้าน ให้พ่ีน้องชาวบ้านทราบ   
ช่วงนี้เป็นช่วงของโรคระบาดด้วย ถ้าท่านปรึกษากับทางผู้ใหญ่บ้านแล้ว ให้น าเงิน  
โอนเข้าบัญชีก็เป็นการดีครับ การบริการชาวบ้านอาจไม่ได้ดั่งใจทุกคน ผมว่าเอา
ข้อมูลให้ผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์จะดีครับ อีกเรื่องหนึ่งครับ ทางสมาชิกเกษตรกร 
ฝากถามเรื่องโรคระบาดในนาข้าว ขอความชัดเจนว่า ปัจจุบันผู้ดูแลคืองานป้องกันฯ 
ของเทศบาลฯ หรือส านักงานเกษตรห้างฉัตร ในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้กับพ่ีน้อง
ชาวบ้าน ขอให้ทางท่านปลัดช่วยชี้แจงด้วยครับ 

 

นายปริญญา สุวรรณศร - ขอสอบถามเรื่องการขุดลอกรางระบายน้ า ตอนนี้เทศบาลจะสามารถจ้างขุดลอก
รางระบายน้ าได้หรือไม่ ผมได้เขียนค าร้องแจ้งมานานแล้ว เมื่อไหร่ เทศบาลจะ
ด าเนินการให้ครับ 

 

จ.ส.อ.แดนชัย สันยาว - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เรื่องโรคระบาดใน 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ นาข้าวถือเป็นสาธารณภัยอย่างหนึ่ง ผู้รับผิดชอบโดยตรงคือเกษตรอ าเภอ ก็ขอให้

เกษตรกรไปยื่นขอหนังสือรับรองจากทางเกษตรอ าเภอก่อนว่า เกิดโรคระบาดในนา
ข้าวของท่าน และทางเกษตรอ าเภอแจ้งมายังเทศบาลว่า ไม่มีงบประมาณเพียงพอ 
ขอให้เทศบาลด าเนินการช่วยเหลือเกษตรกร หากเราด าเนินการช่วยเหลือไปก่อนมัน
ติดที่ สตง.ครับ เขามองว่าเราไม่มีอ านาจในการไปช่วยเหลือเกษตร เพราะมี
ส านักงานเกษตรอ าเภอหรือจังหวัดอยู่ เกินอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ยกเว้นเกษตร
แจ้งมาว่าไม่มีงบประมาณขอให้เทศบาลช่วยเหลือเกษตรกร เทศบาลจึงจะน าเข้าศูนย์
ช่วยเหลือประชาชนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรต่อไป มันเป็นภารกิจที่ซ้ าซ้อนกันอยู่ 

 

นายปริญญา สุวรรณศร - ผมสอบถามในเรื่องของการขุดลอกรางระบายน้ าครับ ว่าสามารถท าได้หรือไม่ 
 

นายสุชาติ วงศ์สุวรรณ - ท่านปลัดฯ ชี้แจงตามท่ีท่านศักดิ์ดา อุปค า ประธานสภาเทศบาลสอบถามเรื่องโรค 
รองประธานสภาเทศบาลฯ ระบาดในนาข้าวครับ แจ้งท่านปลัดชี้แจง สท.ปริญญา ได้เลยครับ 
 
 
 
 



~ ๒๘ ~ 
 
จ.ส.อ.แดนชัย สันยาว -  ในเรื่องของการขุดลอกรางระบายน้ า ก็สามารถท าได้ครับเป็นงบประมาณจ้างเหมา 
เลขานุการสภาเทศบาล ขุดลอกรางระบายน้ า หรือท่านนายกฯ สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ ของเทศบาล

ไปท า ในฐานะผู้บังคับบัญชาครับ 
 

นายทวิช จ าปาวัน -  ในเรื่องของการขุดลอกรางระบายน้ า ซอยข้างบ้านผู้ใหญ่บ้านปันง้าว ตอนนี้เราได้
ผู้รับจ้างแล้วครับ เป็นการเปลี่ยนฝารางระบายน้ าและขุดลอกท่อระบายน้ า น่าจะ
อาทิตย์หน้าครับที่ผู้รับจ้างจะเข้าด าเนินงาน 

 

นายปริญญา สุวรรณศร - ผมขอสอบถามเรื่องรางระบายน้ าข้างวัดบ้านปันง้าวครับ สอบถามว่าทางเทศบาล
จะช่วยเหลือได้หรือไม่ 

 

นางอ าไพ  อวนศรี - เรื่องรางระบายน้ าที่เคยคุยไว้ ทางท่านสมาชิกจะขอให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ ไป 
นายกเทศมนตรีฯ ท าให้ ตอบว่าได้ แต่เนื้องานมันค่อนข้างเยอะ เพราะฉะนั้นควรจะใช้งบจ้างเหมา  

จ้างเหมาคนภายนอกมาท า แต่เอารถน้ าดับเพลิงของเราไปช่วยดันเอาน้ าออกทิ้ง  
ตามที่แจ้ง นายกฯ ก็รับปากจะด าเนินการให้ นายกฯ ก็เพ่ิงเข้ามาท าหน้าที่ได้เพียง
สามเดือน แต่ท่านสมาชิกแจ้งว่าเขียนค าร้องขอมานานแล้ว แต่เทศบาลยังไม่ได้
ด าเนินการ ตอนนี้ในการด าเนินการโครงการก่อสร้างต่าง ๆ เราจะต้องหาผู้รับจ้างให้
ได้ก่อน และงานนี้นายกฯ รับปากว่าท าให้แน่นอนค่ะ ท่านจะแจ้งว่าเขียนค าร้องขอ
มานานแล้ว แต่นายกฯ เพ่ิงเข้ามาได้แค่สามเดือนค่ะ ก็รับฟังท่านไว้ค่ะ เรื่อง
งบประมาณก็มีขีดจ ากัด  หลายเรื่องๆ มีความจ าเป็น ก็ต้องดูความจ าเป็นและ
เรียงล าดับความส าคัญก่อน ท่านบอกว่าชาวบ้านเดือดร้อน ชาวบ้านก็เดือดร้อน     
ทุกหมู่บ้านค่ะ ขอบคุณค่ะ 

 

นายสุชาติ วงศ์สุวรรณ - ท่านปริญญา สุวรรณศร ท่านจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ 
รองประธานสภาเทศบาลฯ 
 

นายปริญญา สุวรรณศร - เรียนท่านประธานสภา ผมไม่มีเรื่องสอบถามแล้วครับ ได้รับค าตอบแล้วครับ 
 

นายสุชาติ วงศ์สุวรรณ  - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่  
รองประธานสภาเทศบาลฯ - ที่ประชุมไม่มีผู้ใดเสนอ ผมขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม 

ในวันนี้จึงขอปิดการประชุมสภาในครั้งนี้ 
 

ปิดประชุมเวลา  12.40 น. 
 
 
(ลงชื่อ)  จ่าสิบเอก   แดนชัย  สันยาว ผู้บันทึกการประชุม 

                        (แดนชัย  สันยาว) 
                                     เลขานุการสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
 
 
 
 
 



~ ๒๙ ~ 
 
 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้จัดประชุมเพ่ือพิจารณาตรวจรายงานการประชุมเมื่อวันที่
23 สิงหาคม  2564 ปรากฏว่า รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2   
ครั้งที่ 1 เมื่อวันศุกร์ ที่ 13 สิงหาคม ๒๕๖4มีเนื้อหาครบถ้วน ถูกต้องสมบูรณ์แล้วทุกประการจึงลงลายมือชื่อ
ไว้เป็นหลักฐาน 
 
   

   (ลงชื่อ)        นเรศน์  ถาวร คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
                (นายนเรศน์  ถาวร)    
            สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
 
 

(ลงชื่อ)     สมยศ  ไชยนันตา คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
             (นายสมยศ  ไชยนันตา)    
            สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
 
    

(ลงชื่อ)    วสันติ์  ปราบพุทจา ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                      (นายวสันติ์  ปราบพุทจา) 
                     สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
 
 
 

 สภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่  30 เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖4  
เห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 เมื่อ        
วันศุกร์ ที่ 13 สิงหาคม ๒๕๖4  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
 

 (ลงชื่อ)          ศักดิ์ดา อุปค า 
    (นายศักดิ์ดา  อุปค า) 

      ประธานสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  

  
  


